

## หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

### 1. วิชาบังคับ

#### 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

##### 1.1.1 ภาษาไทย

มศว 111      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)

SWU 111      Thai for Communication

ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ

##### 1.1.2 ภาษาอังกฤษ

มศว 121      ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1      3(2-2-5)

SWU 121      English for Effective Communication 1

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทำแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 123      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1      3(2-2-5)

SWU 123      English for International Communication 1

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งคำศัพท์ สำนวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนา ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 122      ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2      3(2-2-5)

SWU 122      English for Effective Communication 2

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทำแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 124      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2      3(2-2-5)

SWU 124      English for International Communication 2

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน

**1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)**

มศว 141	ชีวิตในโลกดิจิทัล	3(3-0-6)
SWU 141	Life in a Digital World	

ศึกษาความสำคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน สื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการ ป้องกัน การนำเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี

**1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)**

มศว 151	การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์	3(3-0-6)
SWU 151	General Education for Human Development	

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสำคัญและแนวทางการพัฒนา พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

มศว 161	มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้	2(2-0-4)
SWU 161	Human in Learning Society	

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

มศว 261	พลเมืองวิวัฒน์	3(3-0-6)
SWU 261	Active Citizens	

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระทบทัศน์เกี่ยวกับ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสำคัญของการยึด หลักสันติวิธีในการดำเนินชีวิต การมีจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้ง แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

**2. วิชาเลือก****2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)**

มศว 241	แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม	2(1-2-3)
SWU 241	Digital Technology and Society Trends	

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมบริการเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์ แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต

มศว 242	คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน	3(3-0-6)
SWU 242	Mathematics in Daily Life	

ศึกษาวิถีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภค และการคำนวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)

SWU 243 Personal Financial Management

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6)

SWU 244 Science for Better Life and Environment

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4)

SWU 245 Science, Technology and Society

ศึกษากระบวนการทัศน์ และวิถีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์สำคัญของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน

มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

SWU 246 Healthy Lifestyle

ศึกษาองค์ประกอบและความสำคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3)

SWU 247 Food for Life

ศึกษาความสำคัญของอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า

มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4)

SWU 248 Alternative Energy

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ชยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

มศว 341	ธุรกิจในโลกดิจิทัล	2(1-2-3)
SWU 341	Business in a Digital World	
ศึกษาแนวคิดและหลักการทำธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต		

## 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มศว 251	ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์	2(1-2-3)
SWU 251	Music and Human Spirit	
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน		
มศว 252	สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต	3(3-0-6)
SWU 252	Aesthetics for Life	
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่สัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม		
มศว 253	สุนทรียสนทนา	2(1-2-3)
SWU 253	Dialogue	
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ สุนทรียสนทนาในการดำเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน สถานการณ์ที่หลากหลาย		
มศว 254	ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์	2(1-2-3)
SWU 254	Art and Creativity	
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย		
มศว 255	ธรรมนูญชีวิต	2(1-2-3)
SWU 255	Constitution for Living	
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนำชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ หลักการ ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการ พัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ		
มศว 256	การอ่านเพื่อชีวิต	2(2-0-4)
SWU 256	Reading for Life	
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจัยและประเมินค่างานเขียน โดยอ่านจาก แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย		

มศว 257	วรรณกรรมและพลังทางปัญญา	2(2-0-4)
SWU 257	Literature for Intellectual Powers	
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากหลายรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ		
มศว 258	ศิลปะการพูดและการนำเสนอ	2(2-0-4)
SWU 258	Arts of Speaking and Presentation	
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ		
มศว 262	ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม	2(2-0-4)
SWU 262	History and Effects on Society	
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์		
มศว 263	มนุษย์กับสันติภาพ	2(2-0-4)
SWU 263	Human and Peace	
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ		
มศว 264	มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม	2(2-0-4)
SWU 264	Human in Multicultural Society	
ศึกษาความหมายและความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนการทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม		
มศว 265	เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์	3(3-0-6)
SWU 265	Economic Globalization	
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง		
มศว 266	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2(2-0-4)
SWU 266	Sufficiency Economy	
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์		

มศว 267	หลักการจัดการสมัยใหม่	2(2-0-4)
SWU 267	Principles of Modern Management	
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน		
มศว 268	การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย	2(1-2-3)
SWU 268	Social Study by Research	
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม		
มศว 351	การพัฒนาบุคลิกภาพ	3(2-2-5)
SWU 351	Personality Development	
ศึกษาความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น		
มศว 352	ปรัชญาและกระบวนการคิด	3(3-0-6)
SWU 352	Philosophy and Thinking Process	
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม		
มศว 353	การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม	3(3-0-6)
SWU 353	Logical Thinking and Ethics	
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสำคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม		
มศว 354	ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม	3(2-2-5)
SWU 354	Creativity and Innovation	
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน		
มศว 355	พุทธธรรม	3(3-0-6)
SWU 355	Buddhism	
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข		

มศว 356	จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต	2(2-0-4)
SWU 356	Social Psychology for Living	
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาคความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข		
มศว 357	สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม	2(2-0-4)
SWU 357	Mental Health and Social Adaptability	
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน		
มศว 358	กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม	2(1-2-3)
SWU 358	Creative Activities for Life and Social Development	
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม		
มศว 361	มศว เพื่อชุมชน	3(1-4-4)
SWU 361	SWU for Communities	
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม		
มศว 362	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	2(1-2-3)
SWU 362	Local Wisdom	
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิตและการพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		
มศว 363	สัมมาชีพชุมชน	2(1-2-3)
SWU 363	Ethical Careers for Community	
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน		
มศว 364	กิจการเพื่อสังคม	2(1-2-3)
SWU 364	Social Enterprise	
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ห้วงค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และนำเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน		

### 2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย

มศว 131	ลีลาศ	1(0-2-1)
SWU 131	Social Dance	
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมสำหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ		
มศว 132	สมรรถภาพส่วนบุคคล	1(0-2-1)
SWU 132	Personal Fitness	
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทำงานของระบบการไหลเวียนโลหิต		
มศว 133	การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ	1(0-2-1)
SWU 133	Jogging for Health	
หลักการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ		
มศว 134	โยคะ	1(0-2-1)
SWU 134	Yoga	
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ		
มศว 135	ว่ายน้ำ	1(0-2-1)
SWU 135	Swimming	
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ำ การว่ายน้ำท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ		
มศว 136	แบดมินตัน	1(0-2-1)
SWU 136	Badminton	
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ		
มศว 137	เทนนิส	1(0-2-1)
SWU 137	Tennis	
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ		
มศว 138	กอล์ฟ	1(0-2-1)
SWU 138	Golf	
ความเป็นมาของกีฬา กอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ		

มศว 139      การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก      1(0-2-1)  
SWU 139      Weight Training

เทคนิคการออกกำลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยใช้น้ำหนักและการ  
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึก  
โดยใช้น้ำหนักเพื่อสุขภาพ

**คำอธิบายรายวิชา**  
**หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ**

**1. วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน**

คณ 115	แคลคูลัส 1	3(3-0-6)
MA 115	Calculus I	
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์		
คณ 221	พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น	3(3-0-6)
MA 221	Elementary Linear Algebra	
ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์ ตัวกำหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้นเวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้น การประยุกต์		
สถ 241	วิธีการทางสถิติ 1	3(3-0-6)
ST 241	Statistical Methods I	
โมนิเมนต์พื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซอง การแจกแจงปกติ การแจกแจงการชักตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานสำหรับค่าเฉลี่ยของประชากร 1 กลุ่ม ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม สัดส่วนของประชากร 1 กลุ่ม ความแตกต่างของสัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม ความแปรปรวนของประชากร 1 กลุ่ม ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ม วิชาเน้นถึงการประยุกต์ของวิธีการทางสถิติกับข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ		

**2. วิชาเอก****2.1. วิชาเอกบังคับ**

ภม 111	ภูมิศาสตร์กายภาพ	3(3-0-6)
GE 111	Physical Geography	
สภาวะธรรมชาติของโลก อากาศภาค ธรณีภาค อุทกภาคและชีวภาค ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักเกณฑ์และกระบวนการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ การอธิบายโครงสร้าง กระบวนการและช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของภูมิสัมพันธ์เชิงพื้นที่		
ภม 112	ภูมิศาสตร์มนุษย์	3(3-0-6)
GE 112	Human Geography	
หลักของภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ พลวัตของประชากร การกระจาย และการย้ายถิ่น แบบรูปและกระบวนการทางวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานในเมืองและชนบท เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ การกระทำระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โลกาภิวัตน์และโครงข่ายทางภูมิศาสตร์		
ภม 113	ภูมิศาสตร์ประเทศไทย	3(3-0-6)
GE 113	Geography of Thailand	
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ที่ตั้ง ขนาด รูปร่างและพรมแดน โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ประชากร ทรัพยากรน้ำและชลประทาน การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ และโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย		

ภม 114	การแปลความหมายจากแผนที่	3(2-2-5)
GE 114	Map Interpretation	
	การอ่าน ตีความ แปลความหมายจากสัญลักษณ์บนแผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่เฉพาะเรื่อง การวัดระยะทาง การหาทิศทาง การกำหนดตำแหน่ง ระบบพิกัดบนแผนที่ มาตราส่วน การวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศจากแผนที่ การใช้แผนที่ภูมิประเทศ	
ภม 211	หลักภูมิศาสตร์ภูมิภาค	3(3-0-6)
GE 211	Principles of Regional Geography	
	ภูมิภาคของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เศรษฐกิจ มนุษย์ สังคม การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน	
ภม 212	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1	3(2-2-5)
GE 212	Geographic Information System I	
	หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทและโครงสร้างของข้อมูล การนำเข้า การจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูล คุณลักษณะและคุณภาพของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลเชิงพื้นที่ การแสดงผลและการประยุกต์	
ภม 213	หลักการแผนที่	3(2-2-5)
GE 213	Principle of Cartography	
	ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของการแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ เส้นโครงแผนที่ วิธีการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบสัญลักษณ์ การวางนัยทั่วไป ทฤษฎีสี่ การใช้สีในการออกแบบแผนที่ การประกอบและการสร้างแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์	
ภม 214	การอ่านสำหรับภูมิศาสตร์	3(2-2-5)
GE 214	Reading in Geography	
	หลักการอ่าน การพัฒนาทักษะในการอ่าน การแปล และความเข้าใจในหัวข้อทั่วไปทางภูมิศาสตร์ การสรุปใจความสำคัญจากบทความ เอกสารวิชาการ ตำราทางภูมิศาสตร์ คำศัพท์ทางภูมิศาสตร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางภูมิศาสตร์	
ภม 215	ธรณีวิทยาเบื้องต้น	3(2-2-5)
GE 215	Introduction to Geology	
	ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเปลือกโลก แร่และหิน กระบวนการทางธรณีวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ การปฏิบัติธรณีวิทยาภาคสนามเพื่อนักภูมิศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่	
ภม 216	การรับรู้จากระยะไกล 1	3(2-2-5)
GE 216	Remote Sensing I	
	หลักการเบื้องต้นของการรับรู้ระยะไกล ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทและการทำงานของดาวเทียม สมบัติของข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล การปรับแก้ภาพเชิงเรขาคณิต การปรับปรุงคุณภาพภาพ การแปลภาพถ่ายด้วยสายตา การจำแนกประเภทข้อมูลภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง การประยุกต์ข้อมูล	
ภม 217	โฟโตแกรมเมตรี	3(2-2-5)
GE 217	Photogrammetry	
	กระบวนการการบันทึก รั้ววัด และตีความภาพถ่ายทางอากาศ เน้นการรังวัดภาพถ่ายเพื่อให้ทราบระยะ มุม พื้นที่ ความสูง ขนาด รูปร่างหรือพิกัดของวัตถุที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่าย การคำนวณความ	

คลาดเคลื่อนเนื่องจากความต่างระดับ การกำหนดจุดควบคุม การขยายจุดควบคุม การประมวลผลภาพเชิงเลข การจัดภาพภายใน และการจัดภาพภายนอก กระบวนการสร้างภาพออร์โธ และการใช้เครื่องมือ โฟโตแกรมเมตรี

ภม 311 การโปรแกรมสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)

GE 311 Programming for Geographer

การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ แบบจำลองและการฝึกปฏิบัติข้อมูลเชิงพื้นที่

ภม 312 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)

GE 312 Research Methodology for Geographer

การกำหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย ความสำคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ การรวบรวมและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลลักษณะประจำ การตั้งสมมติฐาน การชักตัวอย่าง การกำหนดและวัดตัวแปร การสร้างแบบสำรวจ/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ และการเขียนรายงานการวิจัยเชิงภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคทางสถิติสร้างและทดสอบแบบจำลองทางภูมิศาสตร์

ภม 313 ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)

GE 313 Philosophy and Thought in Geography

วิวัฒนาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์ ทฤษฎี และปรัชญา จากสมัยคลาสสิกสู่ปัจจุบัน นักภูมิศาสตร์ที่สำคัญและอิทธิพลที่มีต่อสาขาวิชา วิธีการค้นคว้าของภูมิศาสตร์ร่วมสมัย

ภม 411 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)

GE 411 Advanced English for Geographer

ฝึกทักษะการฟัง พูดและเขียน การนำเสนอผลงานวิชาการ การสรุปผลงานจากโครงการการฝึกการเขียนประวัติตนเอง การกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ

ภม 412 การฝึกงานภูมิศาสตร์ 3(0-9-0)

GE 412 Practicum in Geography

การฝึกงานและการปฏิบัติงานทางด้านภูมิศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานในสำนักงานหรือในภาคสนามของหน่วยงานที่รับเข้าฝึก เป็นชั่วโมงสะสมตลอดภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 720 ชั่วโมง

ภม 191 การศึกษาภาคสนามสำหรับนักภูมิศาสตร์ 1 2(1-2-3)

GE 191 Field Study for Geographer I

การฝึกทักษะงานสนามขั้นต้น การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น การเก็บข้อมูลภาคสนาม การอธิบายปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ การนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย และธรณีวิทยาเบื้องต้น และการแปลความหมายจากแผนที่ภาคสนาม

ภม 291 การศึกษาภาคสนามสำหรับนักภูมิศาสตร์ 2 2(1-2-3)

GE 291 Field Study for Geographer II

การฝึกทักษะงานสนามขั้นกลาง ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม การแปลผล การนำเสนอและการบูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้ระยะไกลจากภาพ หลักการแผนที่ และการแปลภาพถ่ายทางอากาศภาคสนาม

ภม 391	การศึกษาภาคสนามสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3	2(1-2-3)
GE 391	Field Study for Geographer III	
	การฝึกทักษะงานสนามขั้นสูง วิธีการและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแก้ปัญหา กระบวนการวิเคราะห์ แปลผล และการนำเสนอข้อมูลขั้นสูง การบูรณาการและอภิปรายความรู้ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์และเทคนิคทางภูมิศาสตร์เชิงระบบภาคสนาม	
ภม 491	ปัญหาพิเศษ	3(2-2-5)
GE 491	Special Problem	
	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภูมิศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยใช้หลักและวิธีการทางภูมิศาสตร์เลือกศึกษาหรือทดลอง เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ	

## 2.2 วิชาเอกเลือก

### หมวดภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)

ภม 221	ภูมิอากาศวิทยา	3(2-2-5)
GE 221	Climatology	
	องค์ประกอบของภูมิอากาศ เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ ระบบการจำแนกเขตภูมิอากาศและลักษณะเฉพาะของภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น การพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในปัจจุบัน การศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านภูมิอากาศ	
ภม 222	ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3(3-0-6)
GE 222	Geography of Natural Resources and Environment	
	ชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อม สมดุลของระบบสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	
ภม 223	การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	3(3-0-6)
GE 223	Wetland Management	
	การศึกษานูสรู้อย่างเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก ปัญหาของพื้นที่ชุ่มน้ำ และแนวทางการแก้ไข อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย กระบวนการจัดการผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำ การพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย การสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วม และส่งเสริมผู้มีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย	
ภม 224	ภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเล	3(2-2-5)
GE 224	Coastal Geography	
	โครงสร้างและลักษณะของชายฝั่ง กระบวนการทางอุทกศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เน้นการศึกษาในพื้นที่จริง	
ภม 225	การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3(2-2-5)
GE 225	Environmental System Analysis and Environmental Impact Assessment	
	บูรพาวิชา : ภม 222 ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

หลักการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม ความจำเป็นในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สุขอนามัย และสังคม คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิตของประชาชน สาเหตุและปัจจัยของผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการ มาตรการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดทำเอกสารรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการทำประชาพิจารณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภม 226 การจัดการลุ่มน้ำ 3(3-0-6)

GE 226 Watershed Management

ศึกษาแนวคิดและขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ อุตุนุทกวัฏจักร หลักการในการจัดการลุ่มน้ำตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อการอนุรักษ์ การป้องกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง

ภม 321 หลักการใช้ที่ดินสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)

GE 321 Principle of Land Use for Geographer

หลักการจำแนก การจัดการและการวางแผนการใช้ที่ดิน การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศกับการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาและการศึกษาในพื้นที่จริง

ภม 322 ภูมิศาสตร์กับพิบัติภัยทางธรรมชาติ 3(2-2-5)

GE 322 Geography and Natural Disaster

บูรพวิชา : ภม 215 ธรณีวิทยาเบื้องต้น

ประเภทและสาเหตุการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิประเทศและพิบัติภัย ระดับความรุนแรงของพิบัติภัย การเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติในประเทศไทย แผนการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินเพื่อรองรับพิบัติภัย กรณีศึกษา

ภม 323 อุทกวิทยา 3(2-2-5)

GE 323 Hydrology

อุทกวัฏจักรบนผิวโลก ปริมาณอุตุอุทกวัฏจักรฝนในลุ่มน้ำ สภาวะของน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน แหล่งน้ำต่างๆ ผลกระทบของน้ำต่อสภาวะแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านอุทกวิทยา

ภม 324 ชีวภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)

GE 324 Biogeography

ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบนิเวศ การกระจายของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ต่างถิ่นที่รุกราน การปรับตัวของระบบนิเวศต่อปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์ นิเวศวิทยาประชากร และการรบกวนเชิงนิเวศ กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน์เชิงนิเวศวิทยา การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ภม 325 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(3-0-6)

GE 325 Geomorphology

โครงสร้างทางธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิประเทศ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของภูมิประเทศ อธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศตามหลักทฤษฎี การวิเคราะห์ลักษณะธรณีสัณฐานของภูมิประเทศที่สำคัญ

ภม 326	ภูมิศาสตร์ดิน	3(2-2-5)
GE 326	Soil Geography	
การกำเนิดดิน กระบวนการทางดิน สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ การจำแนกดิน การสำรวจดิน ผลกระทบของดินกับสภาวะแวดล้อม การเก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์ชั้นดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะดินในประเทศไทย การจัดการดินเพื่อการเกษตรตามทฤษฎีใหม่		
ภม 327	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	3(2-2-5)
GE 327	Global Climate Change	
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศโลกในอดีต ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนแปราะบาง มาตรการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก		
ภม 328	การจัดการสิ่งแวดล้อม	3(2-2-5)
GE 328	Environmental Management	
ความรู้พื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ลักษณะเฉพาะของระบบสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การบูรณาการเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม การบูรณาการภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม		
<b>หมวดภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)</b>		
ภม 231	ภูมิศาสตร์ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน	3(3-0-6)
GE 231	Geography of Population and Settlement	
ทฤษฎีประชากร การกระจายประชากร การเพิ่มประชากร โครงสร้างประชากร พีระมิดประชากร การเกิดการตาย การย้ายถิ่น แบบรูปการตั้งถิ่นฐานในโลก ปัจจัยในการเลือกการตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		
ภม 232	ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3(3-0-6)
GE 232	Geography of Eco-Tourism	
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และทรัพยากรการท่องเที่ยว ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลกระทบทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย		
ภม 233	ภูมิศาสตร์เมือง	3(2-2-5)
GE 233	Urban Geography	
แนวคิด ทฤษฎี และแบบจำลองภูมิศาสตร์เมือง องค์ประกอบเมือง แบบรูปการตั้งถิ่นฐาน ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่อที่ตั้งและโครงสร้างเมือง กระบวนการกลายเป็นเมือง โครงข่ายการคมนาคม สภาพปัญหาเมืองและพฤติกรรมประชากรในเมือง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาในเมือง และการปฏิบัติการภาคสนาม		

ภม 234	ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ	3(3-0-6)
GE 234	Economic Geography	
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคโลก ปัจจัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ ทุตติภูมิ และตติภูมิ ปรากฏการณ์ของโลกาภิวัตน์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		
ภม 235	ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม	3(3-0-6)
GE 235	Geography of Manufacturing	
ความเป็นมาและพัฒนาการของอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เขตอุตสาหกรรมของโลก การวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่อกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม ทฤษฎีที่ตั้งทางอุตสาหกรรม นโยบายและการจัดการพื้นที่ด้านอุตสาหกรรม		
ภม 236	ภูมิศาสตร์เมืองทันสมัย	3(3-0-6)
GE 236	Geography of Modern City	
หลักการและแนวคิดของเมืองทันสมัย การพัฒนาเมืองและวัฏจักรของการกลายเป็นเมือง การแปลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนชนชั้น การเจริญเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาด เมืองยั่งยืน เมืองสีเขียว เมืองสุขภาวะ การพัฒนาโครงข่ายและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน การฟื้นฟูเมืองให้ทันสมัย โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงเมือง		
ภม 237	ภูมิศาสตร์อาหารและการเกษตร	3(3-0-6)
GE 237	Geography of Food and Agriculture	
แบบรูปการหาอาหารของมนุษย์ แหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ แหล่งปศุสัตว์เพื่อการค้า แหล่งประมงเพื่อการค้า ปัญหาความมั่นคงทางอาหารโลก การดัดแปลงพันธุกรรมอาหาร แนวทางการจัดการปัญหาด้านอาหารของโลก		
ภม 331	การวางผังเมืองเบื้องต้น	3(2-2-5)
GE 331	Introduction to Urban Planning	
แนวคิดการวางผังเมือง ความหมายของการวางผังเมือง องค์ประกอบของผังเมือง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผังเมือง กระบวนการออกแบบผัง และการปฏิบัติการภาคสนาม		
ภม 332	ภูมิศาสตร์สุขภาพ	3(3-0-6)
GE 332	Geography of Health	
นิเวศวิทยามนุษย์และการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงประชากร ภูมิทัศน์ทางกายภาพ ภูมิอากาศ สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค นิเวศวิทยาทางการเมืองของโรคไม่ติดต่อ แบบรูปการกระจายของโรคเชิงพื้นที่ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพและการบริการทางการแพทย์		
ภม 333	ภูมิศาสตร์การค้าปลีก	3(3-0-6)
GE 333	Geography of Retailing	
พัฒนาการการค้าปลีก การเจริญเติบโตและการกระจายของกิจกรรมการค้าปลีกในภูมิภาคของโลก โครงสร้างและรูปแบบการค้าปลีก พฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีก แนวคิดและทฤษฎีที่ตั้งเพื่อการค้าปลีก แนวโน้มและผลกระทบของการค้าปลีกในยุคโลกาภิวัตน์ นโยบายและการจัดการเชิงพื้นที่ด้านการค้า		

ภม 334	ภูมิศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์	3(2-2-5)
GE 334	Geography of Transportation and Logistics	
	ความหมายของภูมิศาสตร์การขนส่ง วิวัฒนาการ ทฤษฎี ประเภทและบทบาทการขนส่ง โครงสร้างและระบบต้นทุนการขนส่ง การวิเคราะห์ระบบโครงข่ายและแบบจำลองการขนส่ง ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์การขนส่งกับระบบโลจิสติกส์ การจัดสรรทรัพยากร การเลือกที่ตั้ง การเลือกระบบขนส่งและเส้นทางการขนส่ง การจัดการและวางแผนพัฒนาเส้นทางขนส่ง	
ภม 335	ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน	3(3-0-6)
GE 335	Geography of ASEAN Community	
	ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในและนอกภูมิภาคอาเซียน บทบาทของอาเซียนในเวทีโลกปัจจุบันและอนาคต	
ภม 336	ภูมิศาสตร์ชนบท	3(2-2-5)
GE 336	Rural Geography	
	สภาพและโครงสร้างชนบท เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนในชนบท ปัญหาพื้นฐานชนบท และการปรับปรุงแก้ไข การวางแผนพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน	
ภม 337	ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา	3(2-2-5)
GE 337	Geography of Planning and Development	
	ความหมาย ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนา สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม สาธารณูปโภค เศรษฐกิจและสังคม การวางแผน การจัดการ และการพัฒนาพื้นที่ การปฏิบัติการภาคสนาม	
ภม 338	ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม	3(3-0-6)
GE 338	Cultural Geography	
	ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ขอบเขตวัฒนธรรม อัตลักษณ์วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของโลก	
ภม 339	ภูมิศาสตร์อาชญากรรม	3(3-0-6)
GE 339	Geography of Crime	
	อาชญากรรมเบื้องต้น ทฤษฎีอาชญาวิทยา ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรม หลักการเบื้องต้นของการสืบสวนและสอบสวน แนวคิดและทฤษฎีสันับสนุนการสืบสวน วิธีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ยุทธวิธีปราบปรามอาชญากรรมเบื้องต้น หลักการ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในงานอาชญากรรม	
<b>หมวดภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics)</b>		
ภม 341	การวิเคราะห์เชิงพื้นที่	3(2-2-5)
GE 341	Spatial Analysis	
	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่สองมิติและสามมิติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การแพร่กระจาย แบบรูปของข้อมูลเชิงพื้นที่ สหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ และการวิเคราะห์แบบรูปและสถิติเชิงพื้นที่ การอธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ผ่านกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติและการศึกษาพื้นที่	

ภม 342	การสำรวจสำหรับนักภูมิศาสตร์	3(2-2-5)
GE 342	Survey for Geographer	
	หลักการสำรวจพื้นฐาน การวัดระยะทาง การทำระดับ การกำหนดจุดควบคุม การทำแผนที่ด้วยเครื่องมือสำรวจพื้นฐานร่วมกับระบบนำหนด้วยดาวเทียม และการประยุกต์และการปฏิบัติภาคสนาม	
ภม 343	การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่	3(2-2-5)
GE 343	Spatial Database Management	
	ศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์และระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ	
ภม 344	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	3(2-2-5)
GE 344	Web-based Geographic Information System	
	หลักการ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบภูมิสารสนเทศประยุกต์บนเว็บ การสร้าง การจัดทำ และประยุกต์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ และแผนที่บนเว็บ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การปรับแต่งและนำเสนอข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์และแผนที่ผ่านเว็บ การพัฒนาฐานข้อมูลและพื้นฐานสถาปัตยกรรมระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บ	
ภม 345	การรับรู้จากระยะไกล 2	3(2-2-5)
GE 345	Remote Sensing II	
	กระบวนการสร้างภาพดิจิทัลขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และการจำแนกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเชิงตัวเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ภาพจากดาวเทียมด้านสิ่งแวดล้อมและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
ภม 346	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2	3(2-2-5)
GE 346	Geographic Information System II	
	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม การแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้แบบจำลองทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่ ทรพยากรณ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ/หรือเศรษฐกิจสังคม การทำโครงการโดยประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	
ภม 347	แผนที่เฉพาะเรื่องและการนำเสนอภาพภูมิศาสตร์	3(2-2-5)
GE 347	Thematic Cartography and Geovisualization	
	เทคนิคการทำแผนที่เฉพาะเรื่อง เครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการนำเสนอภาพพื้นที่	
ภม 348	การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์	3(2-2-5)
GE 348	Quantitative Analysis in Geography	
	วิธีทางสถิติแบบพาราเมตริก นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาทางภูมิศาสตร์	
ภม 349	แบบจำลองทางภูมิศาสตร์	3(2-2-5)
GE 349	Geographic Modeling	
	ระบบและแบบจำลองของระบบ มโนทัศน์การสร้างแบบจำลองของระบบ ข้อมูลสำหรับการจำลองรูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการจำลองระบบ แบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือก การสอบเทียบ และการทดสอบแบบจำลอง	

**คำอธิบายรายวิชา**  
**หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์**

**1. วิชาเอก****1.1 วิชาเอกบังคับ**

ปศ 101	อารยธรรมโลก	3(3-0-6)
HI 101	World Civilization	
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมโบราณที่สำคัญของโลก ตั้งแต่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน ยุโรปสมัยกลาง อินเดีย จีน และอิสลาม		
ปศ 102	ความรู้เบื้องต้นสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์	3(2-2-5)
HI 102	Basic Knowledge for History Study	
ศึกษาความรู้เบื้องต้นที่มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ลักษณะของประวัติศาสตร์ ปัญหาข้อจำกัดและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ฝึกทักษะของการเป็นนักประวัติศาสตร์ โดยการใช้ การวิเคราะห์ การตีความหลักฐาน และการนำเสนอ		
ปศ 103	ภาษาอังกฤษสำหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์ 1	3(2-2-5)
HI 103	English for Academic Purposes History I	
ศึกษาและฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสังคมโลก		
ปศ 104	ภาษาอังกฤษสำหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์ 2	3(2-2-5)
HI 104	English for Academic Purposes History II	
ศึกษาและฝึกการอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นเอกสาร บทความหรือตำรา		
ปศ 211	ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่	3(3-0-6)
HI 211	Pre-Modern Thai History	
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม		
ปศ 212	ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่	3(3-0-6)
HI 212	Modern Thai History	
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่เริ่มการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึงสมัยประชาธิปไตย ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม		
ปศ 221	ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่	3(3-0-6)
HI 221	Modern Southeast Asian History	
ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จากสมัยอาณานิคม การเป็นเอกราชของชาติต่างๆ พัฒนาการของแต่ละชาติหลังสมัยอาณานิคม ความขัดแย้งและความร่วมมือในภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในโลกรปัจจุบัน		

ปศ 231	ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่	3(3-0-6)
HI 231	Modern East Asian History	
	ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน	
ปศ 301	ประวัติศาสตร์นิพนธ์	3(3-0-6)
HI 301	Historiography	
	ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีวิจัยของโลก ตะวันตกและไทย พัฒนาการการเขียนงานทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์	
ปศ 302	เหตุการณ์โลกปัจจุบัน	3(2-2-5)
HI 302	World Current Affairs	
	ศึกษาและวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ความขัดแย้ง และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดและอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจการเมือง ศาสนา ผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค การเติบโตและปัญหาของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน	
ปศ 341	ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง	3(3-0-6)
HI 341	Middle East History	
	ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมาของดินแดนตะวันออกกลาง ตั้งแต่กำเนิดของศาสนาอิสลาม อาณาจักรอิสลามต่างๆ อิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตก การเกิดประเทศต่างๆ และความสำคัญของภูมิภาคนี้ในปัจจุบัน	
ปศ 351	ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19	3(3-0-6)
HI 351	European History since the 19th Century	
	ศึกษาสภาพของยุโรปตั้งแต่สมัยนโปเลียน การปฏิวัติอุตสาหกรรม ขบวนการเสรีนิยม ชาตินิยม การรวมชาติของเยอรมนีและอิตาลี ลัทธิจักรวรรดินิยม ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง	
ปศ 361	ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา	3(3-0-6)
HI 361	American History	
	ศึกษาความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เหตุการณ์ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกาในการเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา	
ปศ 401	ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์	3(2-2-5)
HI 401	Research Methods in History	
	ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและปัญหาในการทำงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ ฝึกการทำงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ตามความสนใจของนิสิต และนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งในรูปแบบการเขียนและการนำเสนอปากเปล่า	

ปศ 402	สัมมนาประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์	3(2-2-5)
HI 402	Seminar on Selected Topics in History	
	ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากการค้นคว้าวิจัย หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ	
ปศ 403	สังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ	3(2-2-5)
HI 403	Foreign Society and Culture	
	ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ จากการอ่าน การเก็บความงานเขียนภาษาต่างประเทศเพื่อความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ	

## 1.2 วิชาเอกเลือก

### หมวดประวัติศาสตร์ไทย

ปศ 213	ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 – 20	3(3-0-6)
HI 213	Thai Foreign Relations from the 15th to the 20th Centuries	
	ศึกษาความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศในด้านการทูต การค้า สังคม และการปรับเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของไทยในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20	
ปศ 214	ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย	3(3-0-6)
HI 214	Thai Politics and Government History	
	ศึกษารูปแบบและแนวคิดทางการเมืองและการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ. 2475 โดยพิจารณาความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด และการจัดการปกครองในสมัยต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์และตีความเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา	
ปศ 215	ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย	3(3-0-6)
HI 215	Thai Social and Cultural History	
	ศึกษาระบบชนชั้นและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงทศวรรษ 2500 ด้านโครงสร้าง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่สะท้อนความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย	
ปศ 216	โบราณคดีในประเทศไทย	3(3-0-6)
HI 216	Archaeology in Thailand	
	ศึกษาความหมายของวิชาโบราณคดี ขอบเขตของการศึกษา การดำเนินงานโบราณคดีในประเทศไทย ประโยชน์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย	
ปศ 311	ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย	3(3-0-6)
HI 311	Contemporary Thai History	
	ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน	

ปศ 312	อยุธยาศึกษา	3(3-0-6)
HI 312	Ayutthaya Study	
	ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยา ภูมิสถาน พัฒนาการทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม การค้าและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ความเจริญและการล่มสลาย ตลอดจนอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก	
ปศ 313	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย	3(3-0-6)
HI 313	Thai Economic History	
	ศึกษาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงพ.ศ.2475 ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย	
ปศ 314	ประวัติศาสตร์ล้านนา	3(3-0-6)
HI 314	Lanna History	
	ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา และพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงการผนวกรวมล้านนาเข้ากับอาณาจักรไทยในสมัยการปฏิรูปประเทศ	
ปศ 411	บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทย	3(3-0-6)
HI 411	Roles of Women in Thai History	
	ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพ สิทธิ สถานภาพ และบทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเรียกร้องสิทธิของสตรี	
ปศ 412	ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย	3(2-2-5)
HI 412	Thai Local History	
	ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น องค์ความรู้ของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทย และให้นิสิตฝึกวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	
ปศ 413	สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย	3(2-2-5)
HI 413	Seminar in Thai History	
	ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเรื่องราวหรือกรณีสำคัญที่เกิดขึ้นใหม่จากการค้นคว้าวิจัย หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในอดีต และปัจจุบัน	
ปศ 414	ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย	3(3-0-6)
HI 414	Thai Wisdom History	
	ศึกษาพัฒนาการของแนวคิด คติความเชื่อ ภูมิปัญญาไทยที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์ความเจริญด้านต่างๆ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	
ปศ 415	ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย	3(3-0-6)
HI 415	Thai Arts History	
	ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทย ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยศึกษาตามลำดับสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านรูปแบบและเอกลักษณ์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อิทธิพลของศาสนา และรูปแบบของศิลปกรรมจากภายนอกที่มีต่อศิลปะไทย	



ปศ 353	ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่	3(3-0-6)
HI 353	Modern Russia History	
	ศึกษาประวัติศาสตร์รัสเซียตั้งแต่การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.1917 จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดตั้งประเทศเครือรัฐเอกราช สถานภาพและบทบาทของสหพันธรัฐรัสเซียต่อการเมืองโลก	
ปศ 354	ประวัติศาสตร์เยอรมัน	3(3-0-6)
HI 354	Germany History	
	ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและสังคมของเยอรมนี เน้นการรวมชาติเยอรมันในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 บทบาทของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และบทบาทของเยอรมนีในโลกปัจจุบัน	
ปศ 451	ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสมัยใหม่	3(3-0-6)
HI 451	Modern France History	
	ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของฝรั่งเศสตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส ลัทธิจักรวรรดินิยม พัฒนาการการปกครอง และบทบาทของฝรั่งเศสในโลกปัจจุบัน	
ปศ 452	สหภาพยุโรป	3(3-0-6)
HI 452	European Union	
	ศึกษาทฤษฎีบูรณาการและพัฒนาการของการบูรณาการยุโรปด้านเศรษฐกิจและการเมืองตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของชาติกับการบูรณาการ การดำเนินนโยบาย ความพยายามสร้างอัตลักษณ์ยุโรป การปรับตัวและความเปลี่ยนแปลงของประเทศสมาชิก บทบาทของสหภาพยุโรปในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก	
ปศ 453	สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป	3(2-2-5)
HI 453	Seminar in European History	
	ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ยุโรป	
	<b>หมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป</b>	
ปศ 217	ประวัติศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ไทย	3(3-0-6)
HI 217	Health and Medicine in Thai History	
	ศึกษาประเด็นปัญหาทางสุขภาพและการแพทย์ของสังคมไทยในอดีตที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพคนไทยในปัจจุบัน มุมมองเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพ โรค ความเจ็บป่วยและการรักษา	
ปศ 303	การผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	3(2-2-5)
HI 303	Production of Historical and Cultural Documentaries	
	ศึกษาและฝึกฝนกระบวนการทำงาน การรวบรวม การจัดการข้อมูล การเขียนและผลิตสื่อสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	
ปศ 304	ภาษาอังกฤษสำหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์ 3	3(2-2-5)
HI 304	English for Academic Purposes History III	
	ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษขององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การสังเคราะห์ความคิด	

ปศ 305	ความรู้และทักษะเบื้องต้นเพื่อการประกอบอาชีพทางประวัติศาสตร์	3(1-4-4)
HI 305	Knowledge and Basic Skills for Career in History	
	การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของงานในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความชำนาญ มีทักษะและประสบการณ์อาชีพ	
ปศ 404	พิพิธภัณฑ์สถานวิทยา	3(3-0-6)
HI 404	Museology	
	ศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ บทบาท หน้าที่ โครงสร้าง การบริหารงาน การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดง การสงวนรักษา การบริการทางการศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของชุมชน	
ปศ 405	การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย	3(3-0-6)
HI 405	Management of Historical and Cultural Heritage in Thailand	
	ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย	
ปศ 406	ภาพยนตร์ และประวัติศาสตร์	3(3-0-6)
HI 406	Films and History	
	ศึกษาภาพยนตร์ในฐานะบันทึกความทรงจำของสังคม และการใช้ข้อมูลจากภาพยนตร์เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์	
ปศ 471	ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว	3(3-0-6)
HI 471	Local History and Tourism	
	ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นที่สำคัญในแต่ละภูมิภาค สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม	

## คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

### 1. วิชาแกน

รัฐ 101	รัฐศาสตร์เบื้องต้น	3(3-0-6)
PO 101	Introduction to Political Science	
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการเมือง รัฐ อำนาจ สิทธิอำนาจ อำนาจอธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมือง ระบอบการปกครอง โครงสร้างทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ โดยมุ่งสร้างความรู้พื้นฐาน และทักษะการวิเคราะห์ที่จำเป็น ในการทำความเข้าใจการเมือง และปรากฏการณ์ทางการเมือง		
รัฐ 102	รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น	3(3-0-6)
PO 102	Introduction to Public Administration	
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการคลังสาธารณะ และ ขอบข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษากิจกรรมการบริหารงานภาครัฐภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการประยุกต์ใช้แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่การ บริการสาธารณะ		
รัฐ 103	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น	3(3-0-6)
PO 103	Introduction to International Relations	
ศึกษาความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ และแนวคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยในการ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงระหว่างประเทศ การกำหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือ และแบบแผนในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พฤติกรรมระหว่างประเทศ		
รัฐ 104	รัฐ ระบบราชการและประชาชน	3(3-0-6)
PO 104	State Bureaucracy and People	
ศึกษาการก่อกำเนิดและพัฒนาการ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ ระบบราชการ และภาค ประชาชน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ระบบราชการ และประชาชน		
รัฐ 105	ทักษะการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์	3(2-2-5)
PO 105	Skills in Political Science Inquiry	
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ ผ่านกระบวนการค้นคว้าข้อมูลวิชาการทาง รัฐศาสตร์จากอ่าน สรุปและจับประเด็น คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง สังเคราะห์ และนำเสนอผ่านการพูดและเขียน ทางวิชาการ		
รัฐ 106	กฎหมายเบื้องต้น	3(3-0-6)
PO 106	Introduction to Law	
ศึกษาประวัติ พัฒนาการ นิติปรัชญา บทบาท หลักการสำคัญของกฎหมายในสังคมการเมือง ตลอดจนลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กระบวนการบัญญัติกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย การกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐ		

รัฐ 201	จิตวิทยาการเมืองและการบริหาร	3(3-0-6)
PO 201	Political and Administrative Psychology	
	ศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการเมือง เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลและกลุ่มคน ตลอดจนศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการบริหาร เพื่ออธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล กลุ่มคน และองค์การ	
รัฐ 202	ปรัชญาและความคิดทางการเมืองเบื้องต้น	3(3-0-6)
PO 202	Introduction to Political Philosophy and Thoughts	
	ศึกษาความคิดและหลักปรัชญาทางการเมืองของนักคิดในยุคคลาสสิก ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และยุคสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาอิทธิพลจากปรัชญาและความคิดทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง ระบบการเมือง และวิถีชีวิตทางการเมือง	
รัฐ 203	เศรษฐศาสตร์การเมือง	3(3-0-6)
PO 203	Political Economy	
	ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ และขอบเขตของการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองตามแนวคิดของสำนักคลาสสิก แนวคิดของมาร์กซ์ และแนวคิดของนีโอมาร์กซิส ตลอดจนการวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองเชิงเปรียบเทียบ ในมิติของการวิเคราะห์เชิงอำนาจและการวิเคราะห์รัฐ	
รัฐ 301	ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 1	3(2-2-5)
PO 301	English for Political Science I	
	ศึกษาคำศัพท์ วลี และสำนวนภาษาอังกฤษในทางรัฐศาสตร์ ตลอดจนฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในทางรัฐศาสตร์ จากข่าว บทความ และงานเขียนวิชาการทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	
รัฐ 302	ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์	3(2-2-5)
PO 302	Research Methodology in Political Science	
	ศึกษาหลักพื้นฐานและวิธีการแสวงหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการฝึกทักษะในการกำหนดและกรณีปัญหาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ การออกแบบแนวทางการวิจัยทางรัฐศาสตร์ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์	
รัฐ 303	ภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบต่อสังคม	3(2-2-5)
PO 303	Leadership and Social Responsibility	
	ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้นำและภาวะผู้นำที่ครอบคลุมถึงทฤษฎีคุณลักษณะผู้นำ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ และทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป บทบาทของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางการเมือง ผู้นำทางการบริหาร และ ตลอดจนการฝึกทักษะความเป็นผู้นำและพัฒนาภาวะผู้นำ	
รัฐ 401	ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 2	3(2-2-5)
PO 401	English for Political Science II	
	ศึกษาและวิเคราะห์งานเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจและฝึกทักษะในการจับประเด็น เขียนสรุปความ และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ	

## 2. วิชาเอก

### 2.1 วิชาเอกบังคับ

#### 2.1.1 การเมืองการปกครอง

รัฐ 211 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

PO 211 Thai Politics and Government

ศึกษาพัฒนาการ โครงสร้างอำนาจ เครื่องและมือกลไกของรัฐไทยตั้งแต่สมัยนครรัฐ อาณาจักร รัฐชาติ จนกระทั่งถึงยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองไทย บทบาทของสถาบันทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองไทย

รัฐ 212 พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมือง 3(3-0-6)

PO 212 Political Behavior of Citizen

ศึกษาปรัชญาพื้นฐาน ความเป็นมาและพัฒนาการของสำนักพฤติกรรมนิยมในทางรัฐศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างแนวการศึกษาแบบพฤติกรรมทางการเมืองกับแนวการศึกษาแบบปรัชญาการเมืองและแนวการศึกษาแบบโครงสร้างหน้าที่ ศึกษาพฤติกรรมของพลเมือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้งด้านจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และระบอบการเมือง กระบวนการกลุ่มเกลตาทางการเมืองและการเรียนรู้ทางการเมืองของพลเมือง บุคลิกภาพกับพฤติกรรมของพลเมือง โดยเน้นการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เป็นสำคัญ

รัฐ 213 การจัดการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

PO 213 Comparative Governance

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของการบริหารจัดการปกครอง โดยอาศัยการเปรียบเทียบเป็นวิธีการศึกษา เพื่อเข้าใจความเหมือน ความแตกต่างของการบริหารจัดการปกครองเปรียบเทียบในประเทศอื่น การประยุกต์ การเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการปกครองให้มีประสิทธิภาพ

รัฐ 214 วิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5)

PO 214 Method in Political Inquiry

สำรวจวิธีการ ที่นักรัฐศาสตร์นำมาใช้ศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม จนถึงสังคมการเมือง โดยครอบคลุมวิธีการแสวงหาความรู้สำนักประจักษ์นิยม แนววิเคราะห์ภาษา สำนักปรากฏการณ์วิทยา ศาสตร์แห่งการตีความ ทฤษฎีมาร์กซิสต์ ทฤษฎีวิพากษ์ และสำนักหลังโครงสร้างนิยม โดยศึกษาไปถึงวิธีวิทยา และเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ คือ การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม การวิจัยเชิงสำรวจ การวิเคราะห์เนื้อหา และการใช้สถิติวิเคราะห์

รัฐ 311 ระบอบรัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน 3(3-0-6)

PO 311 Constitutionalism and People's Politics

ศึกษาความเป็นมา พัฒนาการของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ความสำคัญ แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม หลักปกครองโดยกฎหมาย หลักการแบ่งแยกอำนาจ การตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ สิทธิ เสรีภาพ เป็นต้น รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนในแง่ของการเป็นพลังที่สำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้

รัฐ 312 การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5)

PO 312 Decentralization and Local Governance

ศึกษาถึงความเป็นมาและพัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี หลักการ ตัวแบบต่างๆ และลักษณะสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาความเป็นมา ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎีของการกระจายอำนาจในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนในท้องถิ่น

รัฐ 411 สัมมนาประเด็นทางการเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5)

PO 411 Seminar in Thai Politics and Government Issues

สัมมนาประเด็นทางการเมืองการปกครองของไทย เพื่อประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับความคิดทางการเมือง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครองไทย อันนำไปสู่การทดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย

### 2.1.2 รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐ 221 องค์กรและการบริหาร 3(3-0-6)

PO 221 Organization and Administration

ศึกษาความหมาย ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและการบริหาร ทั้งในแง่พัฒนาการ จนถึงประเด็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีองค์กรและการบริหารของสำนักคิดและกรณีศึกษาต่างๆ รวมถึงการนำแนวคิดทฤษฎีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์กร

รัฐ 222 พฤติกรรมการบริหาร 3(2-2-5)

PO 222 Administrative Behaviors

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ความเหมือนและความแตกต่างของพฤติกรรมทางการบริหารกับรายวิชาอื่นๆ ในฐานารายวิชาภายใต้ขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงการวิวัฒนาการของการศึกษาพฤติกรรมกรรมการบริหารองค์กรจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ พฤติกรรมการบริหารทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร

รัฐ 223 บริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)

PO 223 Human Resource Administration

ศึกษา ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ ขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนแนวโน้ม และทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

รัฐ 321 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)

PO 321 Public Policy

ศึกษาถึงลักษณะและสาระสำคัญของนโยบายสาธารณะ แนวทางในการศึกษาทางด้านนโยบายสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการศึกษาถึงกระบวนการของนโยบายสาธารณะ ทั้งการพิจารณาปัญหาสาธารณะ การกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย

รัฐ 322	การบริหารงานคลัง	3(3-0-6)
PO 322	Financial Administration	

ศึกษาความหมายความแตกต่างของการบริหารงานคลัง และการบริหารการเงิน ระบบเศรษฐกิจ และหน้าที่ของรัฐบาล การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เครื่องมือการกำหนดนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน การบริหารงบประมาณแผ่นดิน รายได้รัฐบาลและการภาษีอากร รายจ่ายและหนี้สาธารณะ และองค์การทางการคลัง ตลอดจนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบริหารงานคลัง

รัฐ 421	รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา	3(3-0-6)
PO 421	Comparative Public Administration and Development Administration	

ศึกษารูปแบบการบริหารงานภาครัฐเชิงเปรียบเทียบจากแต่ละประเทศ รวมทั้งศึกษาความหมายและแนวคิดของการพัฒนา การบริหารการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการบริหารการพัฒนา การเปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบบริหารในประเทศต่างๆ และบทบาทของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาประเทศ

รัฐ 428	สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์	3(2-2-5)
PO 428	Seminar in Public Administration Issues	

สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลังสาธารณะ เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่ และประเด็นปัญหาทางการบริหารงานสาธารณะ อันนำไปสู่การทดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานสาธารณะ

### 2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รัฐ 231	ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและเหตุการณ์ปัจจุบัน	3(3-0-6)
PO 231	Theories in International Politics and Current Affairs	

ศึกษาถึงทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับกรณีศึกษา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ เหตุการณ์และความท้าทายใหม่ ๆ ของโลก

รัฐ 232	องค์การระหว่างประเทศกับบรรณานุกรมโลก	3(2-2-5)
PO 232	International Organizations and Global Governance	

ศึกษาแนวความคิด ความเป็นมา บทบาทและการทำงานขององค์การระหว่างประเทศ ประเภทและลักษณะขององค์การระหว่างประเทศ แนวคิดบรรณานุกรมโลกในการจัดระบบระหว่างประเทศ ขอบเขตของการเข้าไปอภิบาลในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษากรณีตัวอย่างบรรณานุกรมขององค์การระหว่างประเทศ

รัฐ 233	กฎหมายระหว่างประเทศ	3(3-0-6)
PO 233	International Law	

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลระหว่างประเทศ รัฐ อาณาเขตของ รัฐ สิทธิและความรับผิดชอบของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ และรัฐต่อเอกชน

รัฐ 234	นโยบายต่างประเทศของไทย	3(3-0-6)
PO 234	Thai Foreign Policy	
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกำหนดและดำเนินนโยบาย ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ บทบาทของไทยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน		
รัฐ 330	ความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงในการเมืองโลก	3(2-2-5)
PO 330	Inequality and Violence in Global Politics	
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นว่าด้วยความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงในการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในระดับระหว่างประเทศ บรรทัดฐานและฉันทามติเรื่องความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงในระดับระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยงกับโครงสร้างอำนาจในระดับโลก ข้อถกเถียงที่สำคัญว่าด้วยความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงในการเมืองโลกผ่านกรอบแนวคิดเชิงวิพากษ์		
รัฐ 434	เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ	3(3-0-6)
PO 434	International Political Economy	
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยงของปัจจัยด้านอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก ตัวแสดงในระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ พัฒนาการและแนวโน้มของเศรษฐกิจการเมืองโลก		
รัฐ 435	สัมมนาประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	3(2-2-5)
PO 435	Seminar in International Relations Issues	
สัมมนาประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันนำไปสู่การทดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		

## 2.2 วิชาเอกเลือก

### 2.2.1 การเมืองการปกครอง

รัฐ 313	พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง	3(3-0-6)
PO 313	Political Party and Election	
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม การจัดตั้ง และการทำกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ทฤษฎีการเลือกตั้งและระบบการเลือกตั้งของประเทศต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ		
รัฐ 314	ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน	3(2-2-5)
PO 314	Democracy in Everyday Life	
ศึกษากิจกรรมทางการเมืองของพลเมืองในชีวิตประจำวัน ตลอดจนกระบวนการที่วัฒนธรรมมวลชนส่งผลกระทบต่อตัวกระทำ ทักษะคิด และผลได้ทางการเมืองผ่านสื่อสมัยใหม่ ภาพยนตร์ นิตยสาร รายการโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ความเปลี่ยนแปลงและขอบข่ายที่สื่อสมัยใหม่ช่วยส่งเสริม หรือขัดขวางคุณภาพของพลเมืองในวิถีชีวิตประจำวัน		

รัฐ 315 การจัดการปกครองของการเมืองภาคประชาชนและเครือข่าย 3(2-2-5)

PO 315 Governance of Popular Politics and Networks

ศึกษาแนวความคิดการบริหารจัดการทางการเมือง แนวคิดการเมืองภาคประชาชน แนวคิดเครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง การเมืองภาคประชาชน เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ปัจจัยและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย การประเมินผลและการบริหารจัดการทางการเมืองของภาคประชาชนและเครือข่าย

รัฐ 316 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6)

PO 316 Criminal Law I

ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบ ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายอาญา การกระทำโดยเจตนา ประมาท ความพยายามกระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด เหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ การกระทำผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทำผิดอีก อายุความโทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

รัฐ 317 ความคิดทางการเมืองตะวันตก 3(3-0-6)

PO 317 Western Political Thoughts

ศึกษาและสำรวจพรมแดนแห่งความรู้ทางปรัชญาและความคิดทางการเมืองตะวันตกผ่านตัวบท (text) สำคัญของนักปรัชญาการเมือง Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Hegel

รัฐ 318 ความคิดทางการเมืองในโลกตะวันออก 3(3-0-6)

PO 318 Eastern Political Thoughts

ศึกษาพัฒนาการปรัชญาและความคิดทางการเมืองของอารยธรรมตะวันออก 2 สายหลักคือจีน และอินเดีย ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า ลัทธิฮินดู และศึกษาถึงความคิดทางการเมืองไทยที่ได้รับอิทธิพลจากความคิดทางการเมืองตะวันออกทั้ง 2 สาย

รัฐ 412 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)

PO 412 Administrative Law

ศึกษาลักษณะของกฎหมายปกครอง ปรัชญา รากฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายปกครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมหาชน อีกทั้งศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายสกุลโรมานอ-เยอรมันนิก สกุลคอมมอนลอว์ และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาสาระสำคัญของกฎหมายปกครองว่าด้วยโครงสร้างของฝ่ายปกครอง การใช้และควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง โดยศึกษา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

รัฐ 413 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6)

PO 413 Criminal Law II

ศึกษาความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชนและการค้า ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการทำให้แท้งลูกและทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินจนถึงความผิดลหุโทษ

รัฐ 414 ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่และทางเลือก 3(3-0-6)

PO 414 Modern Political Theory and Alternatives

ศึกษาทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ตามอิทธิพลความรู้แบบวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดว่าอยู่ในจารีตทฤษฎีกระแสหลัก พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎีทางเลือก ครอบคลุมทฤษฎีและการวิเคราะห์แนวสตรีนิยม การวิเคราะห์ว่าทฤษฎีและทฤษฎีแนววิพากษ์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาประเด็นปัญหาหลักๆของชีวิตทางการเมืองและขยายสู่ความเข้าใจการเมืองร่วมสมัยที่ทำลายบรรทัดฐานรากของการศึกษารัฐศาสตร์ การเมือง การปกครองกระแสหลัก

รัฐ 415 ตัวกระทำและเครื่องมือในการจัดการความร่วมมือและเครือข่าย 3(2-2-5)

PO 415 Actors and Tools of Collaborative and Network Governance

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ บทบาทหน้าที่ของตัวกระทำทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนศึกษาเครื่องมือในการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ เทคนิคในการสร้างกลุ่มและการจัดโครงสร้างของกลุ่ม เทคนิคและวิธีการในการจัดประชุมระดมความเห็น เทคนิคและเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคและเครื่องมือในการตัดสินใจ เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รัฐ416 สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(2-2-5)

PO 416 Seminar : Issues in Local Politics and Government

สัมมนาประเด็นปัญหาการปกครองท้องถิ่นของไทย เพื่อประมวลความรู้และวิเคราะห์การเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย

## 2.2.2 รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐ 224 การบริหารงานท้องถิ่น 3(3-0-6)

PO 224 Local Administration

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดโครงสร้างและองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคของการบริหารท้องถิ่น รวมทั้งทิศทางและแนวทางการพัฒนาการบริหารท้องถิ่น

รัฐ 225 การจัดองค์กรทางสังคม 3(3-0-6)

PO 225 Social Organization

ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ และหลักการขององค์กรทางสังคม รวมทั้งกระบวนการ วิธีการสร้าง และการพัฒนาองค์กรทางสังคมให้เข้มแข็ง ตลอดจนบทบาทและการเคลื่อนไหวขององค์กรทางสังคม

รัฐ 226 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)

PO 226 Management Information System

ศึกษาความหมายความสำคัญของระบบสารสนเทศการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและระบบสารสนเทศ ประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ พัฒนาการและระบบปฏิบัติการการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในปัจจุบันและในอนาคต

รัฐ 323	เทคนิคการบริหารสมัยใหม่	3(2-2-5)
PO 323	Modern Administrative Technique	
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และเทคนิคการบริหารต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับองค์การ ทั้งในเชิงพัฒนาการและที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การสมัยใหม่		
รัฐ 324	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	3(2-2-5)
PO 324	Human Resource Development	
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประเภท ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่องค์การใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผ่านแนวคิด หลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นโลกทัศน์ใหม่ๆ และโดยเฉพาะในฐานะตามบทบาทของผู้จัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนางานและองค์การ		
รัฐ 325	การสรรหาและคัดเลือก	3(3-0-6)
PO 325	Recruit and Selection	
แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสำรวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกำลังคน เทคนิคและเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์กำลังคน การคำนวณต้นทุนกำลังคน และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร รวมถึงการพัฒนาและแก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรโดยเฉพาะ		
รัฐ 326	การบริหารค่าตอบแทน	3(3-0-6)
PO 326	Administration of Compensation	
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์งานและการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน การประเมินค่างาน การจำแนกตำแหน่ง การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนและระบบค่าตอบแทนสวัสดิการ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน		
รัฐ 327	การวิเคราะห์นโยบาย	3(3-0-6)
PO 327	Policy Analysis	
ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์นโยบาย การสร้างทางเลือกของนโยบายสาธารณะ การพิจารณาทางเลือกนโยบาย การตัดสินใจเลือกและการกำหนดนโยบาย ตลอดจนจนการศึกษาบทบาทของนักวิเคราะห์นโยบาย รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ		
รัฐ 328	นโยบายกับการนำไปปฏิบัติ	3(3-0-6)
PO 328	Policy and Implementation	
ศึกษาความหมายและความสำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดของการนำนโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ		
รัฐ 422	การพัฒนาคุณภาพและตัวชี้วัดในการบริหาร	3(3-0-6)
PO 422	Quality and indicator Development in Administration	
ศึกษาแนวคิดประเด็นมาตรฐานและข้อกำหนดคุณภาพ ระบบและกระบวนการสร้างคุณภาพในการบริหาร เครื่องมือในระบบบริหารคุณภาพ การพัฒนาและสร้างตัวชี้วัดการบริหารการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ รวมถึงแนวทางการขอรับรองและประกันระบบคุณภาพการบริหารต่างๆ การวัด ตรวจสอบ และประเมินระบบคุณภาพ		

รัฐ 423 การบริหารแรงงานและสหภาพแรงงาน 3(3-0-6)

PO 423 Labor Relations and Labor Unions

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร วิวัฒนาการและบทบาทของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดการแรงงานสัมพันธ์องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ผ่าน ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์และ กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของแรงงานใน การบริหาร ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการเจรจาต่อรอง ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

รัฐ 424 การบริหารและประเมินผลโครงการ 3(2-2-5)

PO 424 Project Administration and Evaluation

ศึกษาแนวคิดของการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ทั้งในส่วนของการออกแบบโครงการ การจัดการโครงการของโครงการ โดยพิจารณาถึงแนวคิดต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการ เทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการ และการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินโครงการ ตลอดจนการประเมินโครงการ และการจัดทำรายงานการประเมินผล

รัฐ 425 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

PO 425 Strategic Administration

ศึกษาความหมายความสำคัญของกลยุทธ์การบริหาร องค์ประกอบของกลยุทธ์ ประเภทและรูปแบบของกลยุทธ์ การพัฒนาและกระบวนการบริหารกลยุทธ์ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารด้วยกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การปรับแต่งและการประเมินผลกลยุทธ์

### 2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รัฐ 235 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)

PO 235 International Conflicts and Cooperation in South East Asia

ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลไกการแก้ไขข้อพิพาทและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีระดับภูมิภาค

รัฐ 236 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก 3(3-0-6)

PO 236 International Conflicts and Cooperation in East Asia

ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก กลไกการแก้ไขข้อพิพาทและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี วิเคราะห์ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค

รัฐ 331 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียใต้ 3(3-0-6)

PO 331 International Conflicts and Cooperation in South Asia

ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ กลไกการแก้ไขข้อพิพาทและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีระดับภูมิภาค

รัฐ 332 บทบาทของมหาอำนาจในการเมืองโลก 3(3-0-6)

PO 332 Role of Major Powers in World Politics

ศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของมหาอำนาจ การแข่งขัน ความร่วมมือ และการขยายอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตลอดจนบทบาทของมหาอำนาจต่อเสถียรภาพการเมืองโลก

รัฐ 333	นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา	3(3-0-6)
PO 333	United States Foreign Policy	
	ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกำหนดและดำเนินนโยบายและปัจจัยต่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลก	
รัฐ 334	นโยบายต่างประเทศของจีน	3(3-0-6)
PO 334	Chinese Foreign Policy	
	ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีน โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกำหนดนโยบายและปัจจัยต่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของจีนในเวทีโลก	
รัฐ 335	นโยบายต่างประเทศของอินเดีย	3(3-0-6)
PO 335	Indian Foreign Policy	
	ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของอินเดีย โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกำหนดนโยบายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของอินเดียในเวทีโลก	
รัฐ 336	สหภาพยุโรปกับการเมืองโลก	3(3-0-6)
PO 336	European Union and World Politics	
	ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน บทบาทของสหภาพยุโรปกับการเมืองและเศรษฐกิจโลก ปัญหาความมั่นคงและความท้าทายใหม่ๆ ในยุโรป	
รัฐ 337	ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันตก	3(3-0-6)
PO 337	International Conflicts and Cooperation in West Asia	
	ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตก กลไกการแก้ไขข้อพิพาทและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีระดับภูมิภาค	
รัฐ 338	การรวมกลุ่มภูมิภาคของอาเซียน	3(3-0-6)
PO 338	Regional Integration of ASEAN	
	ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการการรวมกลุ่มของอาเซียน การบูรณาการสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน กฎบัตรโครงสร้าง การดำเนินงานของอาเซียน และการปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ปัญหาและอุปสรรค	
รัฐ 339	นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย	3(3-0-6)
PO 339	Russian Foreign Policy	
	ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกำหนดนโยบายและปัจจัยต่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของรัสเซียในเวทีโลก	
รัฐ 431	สิทธิมนุษยชนในการเมืองโลก	3(2-2-5)
PO 431	Human Rights in World Politics	
	ศึกษาถึงหลักการพื้นฐาน แนวคิด และพัฒนาการเรื่องสิทธิมนุษยชน การทำให้แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานสากล เครื่องมือในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาสิทธิมนุษยชนในวิกฤตการณ์การเมืองโลก	

รัฐ 432	ความมั่นคงในการเมืองโลก	3(3-0-6)
PO 432	Security in World Politics	
	ศึกษาถึงแนวคิด และปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงและภัยคุกคามระหว่างประเทศ พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาด้านความมั่นคงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรอบปัญหาความมั่นคงที่เปลี่ยนไป ปัญหาความมั่นคงใหม่ ปัญหาเกี่ยวกับคน รัฐ และสังคม	
รัฐ 433	การก่อการร้ายระหว่างประเทศในการเมืองโลก	3(3-0-6)
PO 433	International Terrorism in World Politics	
	ศึกษาความหมายและรากเหง้าของการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโลก กลุ่มขบวนการและองค์กรก่อการร้ายสากล รูปแบบและพัฒนาการของปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อการเมืองและสังคมโลก ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล	
รัฐ 434	การทูตและการต่างประเทศ	3(2-2-5)
PO 434	Diplomacy and International Affairs	
	ศึกษาประวัติศาสตร์การทูต บทบาท หน้าที่ และรูปแบบของการทูตสมัยใหม่ รวมทั้งการเจรจาทางการทูตภายใต้กรอบทวิภาคีและพหุภาคี พิธีการและกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ การทูตไทยสมัยใหม่	
รัฐ 435	องค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศ	3(2-2-5)
PO 435	International Non-Governmental Organization	
	ศึกษาแนวคิด บทบาท และการทำงานขององค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ผลของการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค ศึกษาและเรียนรู้ภาคปฏิบัติร่วมกับองค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศ	
รัฐ 436	สื่อกับการเมืองโลก	3(2-2-5)
PO 436	Media and World Politics	
	ศึกษาบทบาทของสื่อในการเมืองโลก ลักษณะของการใช้สื่อในการส่งเสริมสันติภาพ ความขัดแย้งและการโฆษณาชวนเชื่อในการเมืองโลก อิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกับองค์กรและสื่อที่เกี่ยวข้อง	
รัฐ 437	อำนาจและอัตลักษณ์ในการเมืองโลก	3(3-0-6)
PO 437	Power and Identity in Global Politics	
	ศึกษาการเมืองเชิงอัตลักษณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระดับโลกกับการสร้างอัตลักษณ์ แนวความคิดเชิงวิพากษ์ร่วมสมัย การวิเคราะห์การเมืองโลกที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของปัจเจกและกลุ่ม อัตลักษณ์ที่ส่งผลต่อการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกที่ส่งผลต่อปัจเจกและปัจเจกในฐานะที่เป็นผลผลิตของการเมืองโลก	
รัฐ 438	การเมืองโลกและวัฒนธรรมสมัยนิยม	3(3-0-6)
PO 438	Global Politics and Popular Culture	
	ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองโลกและวัฒนธรรมสมัยนิยม การนำแนวคิดเชิงวิพากษ์มาใช้ในการอธิบายความเชื่อมโยงกันระหว่างการเมืองโลกและวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์สื่อ เนื้อหา และพัฒนาแนวคิดที่ต่างไปจากกระแสหลักในการทำความเข้าใจพลวัตอำนาจในระดับโลก	

รัฐ 439	เพศสภาพในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	3(3-0-6)
PO 439	Gender in International Relations	

ศึกษาเชิงวิพากษ์ว่าเพศสภาพส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเด็นในระดับโลก ผลของการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในระดับระหว่างประเทศต่อความสัมพันธ์เชิงเพศสภาพ มุมมองและวิวิธวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสายสตรีนิยม มุมมองเชิงทฤษฎีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับเพศสภาพ เพศสภาพกับความสำคัญต่อการศึกษาตัวแสดงในการเมืองโลกและประเด็นระหว่างประเทศ

### 3. วิชาฝึกงานหรือการศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์

รัฐ 441	การฝึกงาน	3(0-21-0)
PO 441	Practicum	

กำหนดให้นิสิตฝึกงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือภาคประชาสังคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์นิเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาควิชารัฐศาสตร์ การประเมินผลการฝึกงานจะกระทำโดยภาควิชารัฐศาสตร์และหน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รัฐ 442	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์	3(0-6-3)
PO 442	Special Topic in Political Science	

กำหนดให้นิสิตทำรายงานการศึกษาทางวิชาการ บทความวิชาการ หรือเอกสารทางวิชาการในลักษณะต่างๆ โดยพัฒนามาจากการกำหนดหัวข้อการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ออกแบบแนวทางการศึกษาข้อมูล การเรียบเรียงและประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูล แล้วนำมาสู่การเขียนรายงานการศึกษาในรูปแบบงานทางวิชาการ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา

**คำอธิบายรายวิชา**  
**หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา**

**1. วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน**

สค 111      สังคมวิทยาเบื้องต้น SO 111      Introduction to Sociology ประวัติ ความหมาย แนวคิดทฤษฎีหลัก และขอบเขตของสังคมวิทยา สาระสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดระเบียบทางสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กลุ่มและสถาบันทางสังคม การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน และพฤติกรรมรวมหมู่	3(3-0-6)
สค 112      มานุษยวิทยาเบื้องต้น SO 112      Introduction to Anthropology ความหมาย ประวัติ ขอบเขตและสาขาของมานุษยวิทยา ระเบียบวิธีศึกษาทางมานุษยวิทยา คำศัพท์และแนวคิดทฤษฎีหลักของมานุษยวิทยา วัฒนธรรม และวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์	3(3-0-6)
สค 113      รัฐศาสตร์และกฎหมายเบื้องต้น SO 113      Introduction to Political Science and Law ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายที่สำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น	3(3-0-6)
สค 114      ประชากรศาสตร์เบื้องต้น SO 114      Introduction to Demography สถานะของประชากรในด้านขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวตามพื้นที่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสถานะและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง การเกิด การตายและการย้ายถิ่น ศึกษาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ในระบบประชากรด้วยตนเองและปรากฏการณ์ระหว่างประชากรกับระบบอื่น	3(3-0-6)
สค 115      จิตวิทยาสังคม SO 115      Social Psychology ปัจจัยทางกายภาพและทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ จิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมทางสังคม ตัวแปรทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการสื่อสาร	3(3-0-6)
สค 116      ประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบสังคมเมืองและสังคมชนบท SO 116      Comparative Studies in Urban and Rural Societies โครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุ่มคนในสังคมชนบทและสังคมเมือง การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง	3(2-2-5)
สค 211      การค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ SO 211      Conducting Social Science Research พื้นฐานการคิดและการเขียน การค้นคว้าในห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าอื่น การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การเขียนรายงานและการอ้างอิงอย่างถูกต้อง	3(2-2-5)

สด 212	ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 1	3(2-2-5)
SO 212	English for Development I	
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญในทักษะการอ่านและการเขียน คำศัพท์สำคัญ และการอ่านภาษาอังกฤษทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการพัฒนา		
สด 213	ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 2	3(2-2-5)
SO 213	English for Development II	
ทักษะการฟัง การสนทนา และการอภิปรายประเด็นทางสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาด้วยภาษาอังกฤษ		
สด 311	ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	3(2-2-5)
SO 311	Research Methods in Social Sciences	
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ กระบวนการวิจัย ขั้นตอนการออกแบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิเคราะห์ตีความ และการเสนอรายงานการวิจัย		
สด 312	สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์	3(2-2-5)
SO 312	Statistics for Research in Social Sciences	
แนวความคิดพื้นฐานและหลักการสถิติ ฝึกปฏิบัติการสร้างและการใช้สถิติที่นิยมใช้ในการศึกษาวิจัยของนักสังคมศาสตร์ การประยุกต์วิธีการเสนอข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม และการใช้คอมพิวเตอร์		
สด 313	ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 3	3(2-2-5)
SO 313	English for Development III	
หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่านและเขียนวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นทางสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา การเขียนนำเสนอโครงการที่ใช้ในการพัฒนา		
สด 314	สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา	3(2-2-5)
SO 314	Sociology for Development	
แนวคิดสังคมวิทยาการพัฒนา ความหมาย กระบวนการ และผลกระทบของการพัฒนาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สถานการณ์และประเด็นปัญหาการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆของโลก วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประเด็นเฉพาะทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการพัฒนา		

## 2. วิชาเอกบังคับ

### 2.1 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

สด 221	สังคมวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	3(2-2-5)
SO 221	Sociology of Southeast Asia	
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		
สด 222	สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์	3(2-2-5)
SO 222	Sociology of Globalization	
แนวคิดโลกาภิวัตน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รูปแบบของโลกาภิวัตน์ในสังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ในเชิงสังคมวิทยา		

สค 223	ทฤษฎีทางสังคมวิทยา	3(2-2-5)
SO 223	Sociological Theories	
	แนวคิดทฤษฎีหลักทางสังคมวิทยา ประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับทฤษฎีและทิศทางของทฤษฎีสังคมวิทยา	
	ทฤษฎีสังคมวิทยากับการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม	
สค 224	ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา	3(2-2-5)
SO 224	Anthropological Theories	
	ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา ทฤษฎี	
	มานุษยวิทยาในปัจจุบัน ทฤษฎีมานุษยวิทยากับการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม	
สค 225	การสำรวจเอกสารทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	3(2-2-5)
SO 225	Survey of Literatures in Sociology and Anthropology	
	การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานเขียนที่สำคัญของนักทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั้งฉบับ	
	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียบเรียงเอกสารในการเขียนงานวิจัย	
สค 226	การปริทัศน์การวิจัยทางสังคมศาสตร์สมัยใหม่	3(2-2-5)
SO 226	Modern Social Sciences Research Criticism	
	การผสานแนวคิด ข้อสรุป สังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อประมวลเป็นข้อโต้แย้ง และนำเสนอเป็นความคิด	
	ของตนเอง	
สค 321	การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วรรณา	3(2-2-5)
SO 321	Anthropological Research and Ethnography	
	ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การพรรณनावัฒนธรรมในลักษณะ	
	ชาติพันธุ์วรรณา	
สค 322	การวิจัยวัฒนธรรม	3(2-2-5)
SO 322	Cultural Research	
	ลักษณะของวัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรม การวิจัยเปรียบเทียบวัฒนธรรมด้วยระเบียบวิธีวิจัยทาง	
	มานุษยวิทยา การวิเคราะห์สังคมต่างเขตวัฒนธรรม	
สค 323	การวิจัยประเมินผลโครงการ	3(2-2-5)
SO 323	Project Evaluation Research	
	ขั้นตอนและรูปแบบการทำวิจัยประเมินผล การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การ	
	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินผลกระทบต่อสังคม	
สค 421	การจัดการและนำเสนอข้อมูลการวิจัย	3(2-2-5)
SO 421	Research Data Management and Presentation	
	แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลข้อมูล และ	
	จริยธรรมของการวิจัย นำเสนอข้อมูลการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ	
สค 422	ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อการสื่อสารการวิจัย	3(2-2-5)
SO 422	Fieldwork for Research Communication	
	การใช้เทคนิควิธีการศึกษาชุมชน การกำหนดประเด็นวิจัย ขั้นตอนและเทคนิควิธีการวิจัยเชิง	
	ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ได้จริง	

สค 423	สัมมนาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 1	3(2-2-5)
SO 423	Seminar on Sociology for Development I	
	ศึกษาวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในรูปแบบของการสัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น	
สค 424	สัมมนาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 2	3(2-2-5)
SO 424	Seminar on Sociology for Development II	
	ศึกษาวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในรูปแบบของการสัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นด้วยภาษาอังกฤษ	

## 2.2 การพัฒนาชุมชนเมือง

สค 231	ทฤษฎีการพัฒนา	3(2-2-5)
SO 231	Development Theories	
	แนวคิดทฤษฎีหลักทางสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การจัดระเบียบทางสังคม การควบคุมทางสังคม ความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลง ความทันสมัย โลกาภิวัตน์ ความยากจน การพึ่งพิงมนุษย์นิเวศวิทยา การบริหารการพัฒนา เศรษฐศาสตร์การพัฒนา สังคมศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
สค 232	การศึกษาชุมชน	3(2-2-5)
SO 232	Community Studies	
	ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของชุมชน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิควิธีการศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน รูปแบบการเกิดขึ้นของชุมชน โครงสร้างความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวและการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ชุมชนหลังภาวะวิกฤต และชุมชนเชิงอนาคต	
สค 233	การศึกษาเมือง	3(2-2-5)
SO 233	Urban Studies	
	ความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาเมือง มานุษยวิทยาเมือง และการศึกษาเมืองเชิงสหวิทยาการ กระบวนการกลายเป็นเมือง ลักษณะของสังคมเมือง แบบแผนวิถีชีวิตของคนเมือง เมืองชายแดน เมืองอุตสาหกรรม การอนุรักษ์มรดกเมือง และรูปแบบของเมือง	
สค 234	สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล	3(3-0-6)
SO 234	Human Rights and Good Governance	
	ปรัชญา แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมในสังคมและการบริหารจัดการที่ดี เจื่อนใจ ปัจจัย และมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	
สค 235	นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา	3(2-2-5)
SO 235	Policy and Planning for Development	
	หลักการกำหนดนโยบายสังคมและการวางแผน ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับบทบาทของหน่วยงานหรือสถาบันในสังคม กระบวนการขั้นตอนในการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลสำเร็จของนโยบายและการวางแผน	

สค 331	องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม	3(3-0-6)
SO 331	Community Organization and Civil Society Networks	
	รูปแบบขององค์กรชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งและความอ่อนแอขององค์กรชุมชน แนวคิดองค์กรประกอบ และประเภทของประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคม แนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างยั่งยืน	
สค 332	กระบวนการและยุทธศาสตร์การพัฒนา	3(2-2-5)
SO 332	Community Development Process and Strategies	
	แนวคิด หลักการ กระบวนการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนและเทคนิคทักษะที่ใช้ในงานพัฒนาชุมชน กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน บทบาทขององค์กรในการพัฒนาชุมชน อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาของกระบวนการพัฒนาชุมชน กระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนาชุมชนเมืองภายใต้บริบทสังคมไทย	
สค 333	หลักการบริหารและการประเมินโครงการพัฒนา	3(2-2-5)
SO 333	Principles of Management and Development Project Assessment	
	หลักการบริหาร แนวคิด กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การประเมินความเป็นไปได้ ผลกระทบ การประเมินผลระหว่างการพัฒนาโครงการ การประเมินและสรุปผลโครงการพัฒนา	
สค 431	การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	3(2-2-5)
SO 431	Assessment of Social and Environmental Impacts	
	แนวคิดระบบนิเวศ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสภาพแวดล้อม ปัญหาที่เกิดประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศ	
สค 432	เตรียมฝึกงานการพัฒนา	3(2-2-5)
SO 432	Development Pre-Practicum	
	ศึกษาดูงานภาคสนาม ปฏิบัติการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทศนคติ และความสามารถด้านการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการฝึกงานพัฒนาชุมชนเมือง คุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนาพร้อมเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและชุมชนสำหรับการฝึกงาน	
สค 433	สัมมนาการพัฒนา	3(2-2-5)
SO 433	Seminar on Development	
	วิเคราะห์และสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในประเด็นปัญหาต่างๆด้านการพัฒนาในรูปแบบของการสัมมนาโดยเน้นประเด็นที่เป็นวาทกรรม หรือประเด็นที่กำลังเป็นกระแสสำคัญ	
สค 434	ฝึกงานการพัฒนา 1	3(0-9-0)
SO 434	Development Practicum I	
	นิสิตเลือกองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเมือง และฝึกงานในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง เพื่อศึกษาโครงสร้าง นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์โครงการ กิจกรรมขององค์กร และมีส่วนร่วมในการสื่อสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กร การเตรียมชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะลงปฏิบัติงาน และเขียนเป็นภาคินิพนธ์เสนอต่อสาธารณะ	

สค 435 ฝึกงานการพัฒนา 2 3(0-9-0)

SO 435 Development Practicum II

นิสิตลงปฏิบัติการในชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้เตรียมในการฝึกงานพัฒนาชุมชน 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง โดยการศึกษาชุมชน การวางแผน และปฏิบัติการพัฒนาชุมชนตามแผนงานหรือโครงการที่นิสิตดำเนินการร่วมกับชุมชน แล้วเขียนเป็นภาคินิพนธ์ และสื่อสารผลการฝึกงานต่อสาธารณะ

### 3. วิชาเอกเลือก

#### 3.1 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

สค 241 สังคมวิทยาการศึกษา 3(3-0-6)

SO 241 Sociology of Education

แนวคิดด้านการศึกษา โครงสร้าง ประเภท และรูปแบบของระบบการศึกษา แนวคิดด้านการศึกษากับการพัฒนา การศึกษากับชุมชน บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาของประเทศไทยในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สค 242 สังคมวิทยาศาสนา 3(3-0-6)

SO 242 Sociology of Religion

วิวัฒนาการของศาสนา แนวคิดและทฤษฎีศาสนา ความเชื่อและการปฏิบัติ การศาสนาของมนุษย์ในสังคม บทบาทและอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อมนุษย์และสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสถาบันในสังคม ศาสนากับการจัดช่วงชั้นทางสังคม

สค 243 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

SO 243 Environmental Sociology

ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและขบวนการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

สค 244 สังคมวิทยาสื่อสารมวลชน 3(2-2-5)

SO 244 Sociology of Mass Communication

การจัดระเบียบและกระบวนการของสื่อมวลชนในสังคม เน้นพิเศษในเรื่องผลของการสื่อสารมวลชนที่มีต่อกลุ่มและสถาบันทางสังคม บทบาทสื่อมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมทางสังคม และการควบคุมทางสังคม

สค 245 สังคมวิทยาภาพยนตร์ 3(2-2-5)

SO 245 Sociology of Film

วิเคราะห์ภาพยนตร์ด้วยมุมมองทางสังคมวิทยา อิทธิพลของสภาพสังคมที่สะท้อนในภาพยนตร์ แนวโน้มภาพยนตร์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีต่อสังคม

สค 251 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ 3(3-0-6)

SO 251 Economic Anthropology

ระบบเศรษฐกิจของสังคมต่างๆและความสัมพันธ์ที่มีต่อสถาบันสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีต่อการกำหนดทรัพยากร การประเมินผล และการใช้ประโยชน์

สค 252	มานุษยวิทยาทัศนศึกษา	3(2-2-5)
SO 252	Visual Anthropology	
	ความหมาย แนวคิด การถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยมุมมองทางมานุษยวิทยาผ่านสื่อ การนำเสนอและการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านสื่อ	
สค 253	มานุษยวิทยาวัฒนธรรม	3(3-0-6)
SO 253	Cultural Anthropology	
	ความหมายของวัฒนธรรม ความสำคัญของวัฒนธรรมต่อวิถีชีวิตมนุษย์ในมิติทางวัฒนธรรม แนวทางในการส่งเสริม อนุรักษ์ และประยุกต์วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในทางมานุษยวิทยา	
สค 254	มานุษยวิทยากายภาพ	3(3-0-6)
SO 254	Physical Anthropology	
	ต้นกำเนิด กระบวนการ วิวัฒนาการ ความแตกต่าง และความหลากหลายของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	
สค 341	สังคมวิทยาการเมือง	3(2-2-5)
SO 341	Political Sociology	
	ความหมาย ขอบเขต และกำเนิดของสังคมวิทยาการเมือง ประเด็นหลักและแนวทางการศึกษาสังคมวิทยาการเมือง	
สค 342	สังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข	3(3-0-6)
SO 342	Medical Sociology and Public Health	
	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และการแพทย์ที่มีต่อสุขภาพทางใจและทางกาย วิเคราะห์รูปแบบองค์กรและบุคลากรที่ทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข	
สค 343	สังคมวิทยาอาชญาวิทยา	3(3-0-6)
SO 343	Sociology of Crime and Criminology	
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญาวิทยา ความหมายของอาชญากรรม อาชญากรและเหยื่ออาชญากรรม สาเหตุของอาชญากรรมแต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมายอาญาและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แนวทางการป้องกันแก้ไขและการควบคุมอาชญากรรมในสังคมไทย	
สค 351	มานุษยวิทยาธุรกิจ	3(2-2-5)
SO 351	Business Anthropology	
	การประยุกต์มุมมองทางมานุษยวิทยาในโลกธุรกิจ แนวทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการทางวัฒนธรรม ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน	
สค 352	การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม	3(2-2-5)
SO 352	Social and Cultural Change	
	แนวคิดระเบียบวิธีวิจัย และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นถึงโครงสร้างทางสังคม และระบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	
สค 353	วัฒนธรรมศึกษาในสังคมสมัยใหม่	3(2-2-5)
SO 353	Cultural Studies in Contemporary Societies	
	ความหมาย การศึกษาวัฒนธรรม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่	

สค 354	อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	3(3-0-6)
SO 354	Identity and Ethnicity in Southeast Asia ความหมาย ลักษณะของอัตลักษณ์และชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
สค 355	พิพิธภัณฑ์ศึกษา	3(2-2-5)
SO 355	Museum Studies ประวัติ แนวคิด วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ประเภท วิธีการจัดแสดง การเก็บรักษา และการให้การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุในพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชน	
สค 361	ประเด็นปัญหาสังคม	3(2-2-5)
SO 361	Issues on Social Problems ลักษณะของปัญหาสังคม แนวคิดทฤษฎีสำคัญทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุความสัมพันธ์และข้อขัดแย้งที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม	
สค 362	การวิจัยเชิงสำรวจ	3(2-2-5)
SO 362	Survey Research รูปแบบ กระบวนการ และระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงสำรวจ โครงสร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	
สค 363	การวิจัยแนวสตรีนิยม	3(2-2-5)
SO 363	Feminist Methods in Social Research มุมมองเกี่ยวกับสตรี ความสัมพันธ์ของชนชั้น เชื้อชาติ และความสัมพันธ์ของหญิงชาย ทฤษฎีแนวสตรีนิยม เอกสารและงานวิจัยแนวสตรีนิยม	
สค 364	การวิจัยนโยบายสังคม	3(2-2-5)
SO 364	Social Policy Research แนวคิดนโยบายทางสังคม เอกสารและงานวิจัยนโยบายสังคม การศึกษานโยบายสังคมด้วยแนวคิดทางสังคมวิทยา ประโยชน์และผลกระทบของนโยบายต่อสังคม	
สค 461	สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง	3(2-2-5)
SO 461	Statistics for Advanced Social Sciences Research แนวคิดและหลักการสถิติขั้นสูง ฝึกปฏิบัติการสร้างและการใช้สถิติ การประยุกต์วิธีการเสนอข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม และการใช้คอมพิวเตอร์	
สค 462	เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์	3(2-2-5)
SO 462	Demographic Analytical Techniques การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน	
สค 463	ประเด็นการถกเถียงทางสิทธิและธรรมาภิบาลทางการเมือง	3(2-2-5)
SO 463	Issues on Political Rights and Governance การอภิปรายประเด็นสิทธิและธรรมาภิบาล ด้วยปรัชญา แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน	

สค 464	ประเด็นการศึกษาว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร	3(2-2-5)
SO 464	Issues on Food Security	

การอภิปรายประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพ ความหลากหลายของอาหารที่ส่งผลต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคมในมิติที่ต่างกัน นโยบาย กระบวนการผลิต ระบบอาหาร อำนาจในการผลิตและการกระจายอาหาร

### 3.2 การพัฒนาชุมชนเมือง

สค 246	สวัสดิการสังคม	3(2-2-5)
SO 246	Social Welfare	

แนวคิด หลักการ รูปแบบสวัสดิการตามกลุ่มประเภทลัทธินิยมสวัสดิการและรัฐสวัสดิการ การจัดระบบสวัสดิการสังคม รัฐสวัสดิการ สวัสดิการชุมชน สวัสดิการผู้สูงอายุ และสวัสดิการกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การระดมความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนในสังคม

สค 247	ความทันสมัยกับวิถีชีวิตแบบเมือง	3(2-2-5)
SO 247	Urbanization and Urban Life	

ความทันสมัยกับวิถีชีวิตของประชากรในเขตเมือง รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนแต่ละรุ่น การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ค่านิยม และแบบแผนการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนในเมือง

สค 248	ชุมชนแออัดและเมืองในประเทศกำลังพัฒนา	3(2-2-5)
SO 248	Slums and Cities in Developing Countries	

ลักษณะการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองในประเทศกำลังพัฒนา กระบวนการเป็นเมืองกับการเกิดขึ้นของชุมชนแออัด สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาชุมชนแออัด ศึกษากรณีตัวอย่างชุมชนแออัดและเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน

สค 249	สังคมวิทยาอุตสาหกรรม	3(2-2-5)
SO 249	Industrial Sociology	

ความหมายของสังคมวิทยาอุตสาหกรรม วิวัฒนาการของการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยและกระบวนการอุตสาหกรรม ระบบการผลิต แรงงาน และการจัดการ ประวัติและปัญหาของอุตสาหกรรมไทย

สค 271	สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเมือง	3(2-2-5)
SO 271	Environment and Urban Development	

แนวคิดเรื่องระบบนิเวศทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศน์ สถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาทั้งระดับประเทศและระดับโลก สภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ บทบาทของชุมชนและองค์กรในการเคลื่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม

สค 272	วัฒนธรรมกับการพัฒนาเมือง	3(2-2-5)
SO 272	Culture and Urban Development	

แนวคิดมานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาในมิติทางวัฒนธรรม แนวทางในการส่งเสริม อนุรักษ์ และปรับประยุกต์วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในงานพัฒนาชุมชน

สค 273	ศาสนากับการพัฒนาเมือง	3(2-2-5)
SO 273	Religion and Urban Development	
	ความหมายและความสำคัญของศาสนา ศาสนาที่สำคัญของคนไทย บทบาทของสถาบันศาสนาและผู้นำทางศาสนาต่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน จริยธรรมและศาสนธรรมกับการพัฒนา ปฏิบัติของศาสนาต่อการพัฒนา การประยุกต์คำสอนทางศาสนามาใช้ในกิจกรรมการพัฒนา	
สค 274	กฎหมายเพื่อการพัฒนาเมือง	3(3-0-6)
SO 274	Laws for Urban Development	
	ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน การปรับบทบาทของรัฐ	
สค 275	รัฐกับการพัฒนาเมือง	3(2-2-5)
SO 275	State and Urban Development	
	บทบาทของรัฐกับการพัฒนา รัฐบาลกับแผนพัฒนาประเทศ นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงานรัฐบาลทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่อการพัฒนาประเทศ	
สค 276	การวางผังเมืองและการจัดการที่ดิน	3(2-2-5)
SO 276	City Planning and Land Management	
	แนวคิดเกี่ยวกับผังเมืองและการจัดการที่ดิน ผังเมืองกับการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การจัดการที่อยู่อาศัย หลักการวางผังเมืองและการจัดการที่ดินกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบผังเมืองด้านกายภาพกับการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม	
สค 344	ปัญหาสังคม	3(2-2-5)
SO 344	Social Problems	
	ความหมายของปัญหาสังคม แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการศึกษาปัญหาสังคม การศึกษาและการวัดความรุนแรงของปัญหาสังคมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาสังคม	
สค 345	ประชากรกับการพัฒนา	3(2-2-5)
SO 345	Demography and Development	
	ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์ ปัญหาประชากร นโยบายประชากร การใช้เทคนิคกระบวนการทางประชากรโดยประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนา กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประเทศ	
สค 346	ประชากรต่างวัย	3(2-2-5)
SO 346	Inter-Generation of Demography	
	ศึกษาโครงสร้างทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของโลก ประเทศในอาเซียนและประเทศไทย สาเหตุและผลกระทบของการเป็นสังคมสูงวัย การเตรียมความพร้อมของประชากรต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเป็นประชากรสูงวัยในอนาคต ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ในการอธิบายและวางแผนนโยบายด้านประชากรหลากหลายวัยในสังคม	

สก 347	ครอบครัว สังคม และโลกกว้าง	3(3-0-6)
SO 347	Family, Society, and Worldwide	
	ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคมและโลกในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์และทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมโลก เรียนรู้และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาจิตใจ ตนเอง ครอบครัว	
สก 348	ประชากรศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์	3(3-0-6)
SO 348	Human Resource Demographics	
	ศึกษาองค์ความรู้ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
สก 356	ชาติพันธุ์สัมพันธ์	3(3-0-6)
SO 356	Ethnic Relations	
	ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ การอ้างชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ความแตกต่างและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ โดยเน้นศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศอาเซียน	
สก 371	การศึกษากับการพัฒนาเมือง	3(2-2-5)
SO 371	Education and Urban Development	
	แนวคิดด้านการศึกษา โครงสร้าง ประเภท และรูปแบบต่างๆของระบบการศึกษา แนวคิดการศึกษากับการพัฒนา การศึกษากับชุมชน บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา วิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาของประเทศไทยในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	
สก 372	เพศภาวะกับการพัฒนาเมือง	3(2-2-5)
SO 372	Gender and Urban Development	
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสรีระ เพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะทางเพศ ความสัมพันธ์และบทบาทหญิงชายในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ปัญหาที่สตรีต้องเผชิญ	
สก 373	ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง	3(2-2-5)
SO 373	Geography for Urban Development	
	แนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์เมือง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ประชากร ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมินิเวศ ภัยพิบัติและปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทยกับการพัฒนา	
สก 374	เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาเมือง	3(2-2-5)
SO 374	Community Economy and Urban Development	
	ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับสังคมวัฒนธรรมและการเมือง รูปแบบวิถีการทำกินเลี้ยงชีพของชุมชนท้องถิ่น อาชีพและรายได้รายจ่ายของแต่ละพื้นที่ทำกิน การเกิดขึ้นและการพัฒนาของธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	
สก 375	การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมือง	3(2-2-5)
SO 375	Research and Community Development	
	ศึกษาแนวคิด ความหมาย และความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในฐานะเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของ	

ชุมชนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาปัญหา การตั้งประเด็นและกรอบการวิจัย การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ตีความข้อมูล และการนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในชุมชน

สค 465 การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง 3(2-2-5)

SO 465 Independent Study

ประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์

สค 471 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 3(2-2-5)

SO 471 Development of Person's and Group's Competence

จิตวิทยาสังคมของบุคคลและกลุ่ม กระบวนการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การดำเนินชีวิต และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

สค 472 การสื่อสารและสื่อเพื่อการพัฒนาเมือง 3(2-2-5)

SO 472 Communication and Medias for Urban Development

กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร บทบาทของสื่อในงานพัฒนา กลยุทธ์การวางแผนและเทคนิคการสร้างรูปแบบการสื่อสารและสื่อที่ใช้ในงานพัฒนา การวิเคราะห์ผู้รับสารและเนื้อหาให้การเผยแพร่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สค 473 การสาธารณสุขกับการพัฒนาชุมชนเมือง 3(2-2-5)

SO 473 Public Health and Urban Community Development

แนวคิดการสาธารณสุข การรักษาโรค การส่งเสริมและการบริการสุขภาพ การป้องกันโรคและการจัดการการระบาดของโรค การสำรวจปัญหาด้านการสาธารณสุข การบริหารสาธารณสุข การบูรณาการงานพัฒนาชุมชนกับงานสาธารณสุข

## คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

### หมวดวิชาเฉพาะด้าน

#### กลุ่มวิชาชีพครู

ศษ101      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      2(1-2-3)

ED101      Communicative English for Teachers

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สำหรับวิชาชีพครู ในการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน เพื่อจับใจความสำคัญ สรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ อภิปราย แสดงความคิดเห็น นำเสนองาน และรายงานเรื่องราวต่างๆ จากสื่อเชิงวิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้ เลือกใช้และ/หรือสร้างสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ศษ111      คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู      2(1-2-3)

ED111      Professional Virtue and Ethics for Teachers

ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู คุณลักษณะของครูที่ดี ความรัก ความศรัทธา และความภูมิใจในวิชาชีพครู การมีจิตสำนึก จิตวิญญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยมประชาธิปไตย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สำคัญของครู บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและภาระงานของครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงจิตสำนึกทางจริยธรรม บทบาทของครูในฐานะผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาคุณงานและทำโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบข้อมูล ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิในผลงาน พร้อมทั้งสะท้อนผลข้อมูล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

ศษ112      พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน      2(1-2-3)

ED112      Community Engagement for Schools and Community

ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่นในชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือและสื่อสารกับชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีปัญญาผู้คิดและเข้าถึงบริบทของชุมชน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนปฏิบัติการกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงโรงเรียน บ้านและชุมชน

ศษ113      ปรัชญาการศึกษาและพัฒนารวิชาวิชาชีพครู      2(1-2-3)

ED113      Educational Philosophy and Teacher Professional Development

ศึกษาปรัชญาการศึกษาและวิวัฒนาการวิชาชีพครูของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงคุณค่าและความจำเป็นของครูที่มีต่อสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย ประวัติศาสตร์การศึกษาและการผลิตครูในสังคมไทย โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตต้นแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อุดมการณ์และรูปแบบการจัดการศึกษาและการผลิตครู

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้นำแนวคิดสมัยใหม่ในการผลิตครูวิชาชีพ ปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และพุทธปรัชญาในสังคมไทย วิเคราะห์สภาวะการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อสะท้อนสังคมและปรัชญาการศึกษาของประเทศไทย

ศษ141 จิตวิทยาสำหรับครู 2(1-2-3)

ED141 Psychology for Teachers

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย จิตวิทยาการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน การจูงใจ การคิด บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การให้คำปรึกษา การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษารายกรณี ฝึกปฏิบัติการประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและวิธีการทางจิตวิทยาใช้ในการวิเคราะห์ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล การบริหาร การจัดการชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2)

ED191 Practicum in Profession of Teaching

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ เกี่ยวกับสถานศึกษา ศึกษา สังเกต ทรัพยากร สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สภาพงานต่างๆ ของสถานศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ การบริหารจัดการในสถานศึกษา บทบาท หน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและสังคม กฎ ระเบียบของสถานศึกษา และความปลอดภัยในโรงเรียน ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครู บทบาทของครูในการทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและสังคม ศึกษา สังเกตการณ์การสอนของครูในชั้นเรียนในระดับต่างๆ การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน การควบคุมดูแลนักเรียน ศึกษา สังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนและพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ศึกษา งานสนับสนุนอื่นๆ และการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในสถานศึกษาภายใต้การชี้แนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ประมวลผลความรู้ที่ได้จากการศึกษา สังเกตเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ทางการศึกษานำมาสังเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานสรุปผลการสังเกต และการสัมมนาทางการศึกษา

ศษ201 ภาษาไทยสำหรับครู 2(1-2-3)

ED201 Thai Language for Teachers

ศึกษา วิเคราะห์ ความรู้ หลักการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพครู การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับผู้เรียน การพัฒนาการรู้ภาษาของผู้เรียน การพูดเพื่อนำน้ำใจ การพูดเชิงวิจารณ์ การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเรียงความ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิงวิชาการ การฟังและมารยาทในการฟัง การรับสารและการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยโดยคำนึงถึงบรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ศษ231 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

ED231 Curriculum Development

ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิด ของการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ระดับชาติ ระดับสถานศึกษา และระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติดีเลิศ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชนท้องถิ่น และผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรระดับสถานศึกษา รายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ การนำหลักสูตรไปประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้ การประเมินและหาประสิทธิภาพของหลักสูตร

ศษ232 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)

ED232 Methodologies of Learning Management

ศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด วิธีและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ฝึกออกแบบ นำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น การสร้างบรรยากาศ การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการชั้นเรียน การเลือกและใช้สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ฝึกการจัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์จำลอง

ศษ251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ 2(1-2-3)

ED251 Educational and Learning Assessment

ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้จากความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดประเมินการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ เครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ การตัดสินและรายงานผลการเรียนรู้เพื่อวินิจฉัยและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน และเพื่อตัดสินผลหลังการเรียนรู้ รวมถึงการวิเคราะห์และนำผลการวัดประเมินระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับชั้นเรียนไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร โดยมุ่งให้สามารถออกแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงที่บูรณาการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดประเมินทั้งในส่วนของกระบวนการและผลการเรียนรู้

ศษ291 การปฏิบัติการสอน 1\* 2(0-5-1)

ED291 Teaching Practicum 1

\*บูรพาวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ฝึกปฏิบัติการสอนและงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจำชั้น งานผลิตสื่อการเรียนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ประมวลผลความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ และนำมาสังเคราะห์ข้อมูล บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา

ศษ331 ED331	การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ Learning Management of Professional Teachers	2(1-2-3)
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การผสมความรู้ เนื้อหา ศิลปศาสตร์การสอน เทคโนโลยี และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้วยรูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รอบรู้ มีทักษะชีวิต มีปัญญารู้คิด และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และอภิปรายสะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้		
ศษ361 ED361	การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา Educational Administration and Quality Assurance	2(1-2-3)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษา ภารกิจและสภาพงานของสถานศึกษา หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์และออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา		
ศษ371 ED371	การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ Research and Innovation for Learning	2(1-2-3)
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัย การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย และการออกแบบการวิจัย ที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในระดับบุคคลและชั้นเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้		
ศษ381 ED381	สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ Media and Technology for Education and Learning	2(1-2-3)
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ขอบข่าย คุณค่า และคุณลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา และการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เทคโนโลยีข้ามแพลตฟอร์ม พลเมืองดิจิทัล เลือกลงใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลสื่อการเรียนรู้โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน		

ศษ391 การปฏิบัติการสอน 2\* 2(0-5-1)

ED391 Teaching Practicum 2

\*บูรพวิชา ศษ291 การปฏิบัติการสอน 1

ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศิลป์และศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิทัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา

ศษ491 การปฏิบัติการสอน 3 6(0-20-0)

ED491 Teaching Practicum 3

\*บูรพวิชา ศษ391 การปฏิบัติการสอน 2

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแบบครูมืออาชีพ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม มีจิตสาธารณะในการร่วมมือกับชุมชนหรือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดำเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง และการสัมมนาทางการศึกษา

## กลุ่มวิชาเอก

### วิชาเอกบังคับ

สศ101 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2(1-2-3)

SS101 Geography of Thailand

หลักเกณฑ์ ที่ตั้ง ขนาด รูปร่างและพรมแดน โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์ การชลประทาน การคมนาคมขนส่ง ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และแนวทางในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ ประยุกต์องค์ความรู้ จัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทยสำหรับสังคมศึกษา

สศ111 ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 2(1-2-3)

SS111 Introduction to Sociology

ความหมาย ลักษณะของทฤษฎีทางสังคมวิทยา ขอบข่ายเนื้อหาสาระ มโนทัศน์สำคัญ และมโนคติเชิงสหสัมพันธ์ของสังคมวิทยา พฤติกรรมและสังคมของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม และประเด็นทางสังคมต่างๆ โลกาภิวัตน์และสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน การคาดคะเนสังคมในอนาคต วิธีการของสังคมวิทยา และการประยุกต์สังคมวิทยาในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

สศ112	รัฐศาสตร์เบื้องต้น	3(3-0-6)
SS112	Introduction to Political Science	
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการเมือง รัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม อำนาจ สิทธิอำนาจ อำนาจ อธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมือง ระบอบการปกครอง โครงสร้างทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและ พฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ ตลอดจนทฤษฎีสำคัญทางการเมืองการ ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และประยุกต์องค์ ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา		
สศ201	หลักภูมิศาสตร์กายภาพ	3(3-0-6)
SS201	Introduction to Physical Geography	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวะภาค ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของโลก การอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กระบวนการเกิดและอิทธิพลที่มีต่อมนุษย์ เพื่อการจัดการ เรียนรู้สังคมศึกษา		
สศ202	เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์	2(1-2-3)
SS202	Geographic Tools and Technologies	
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การอ่านแผนที่และการแปลรูปภาพถ่ายทางอากาศ การ รับรู้จากระยะไกล ระบบดาวเทียมนำหนบนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักการทำงานภาคสนาม เทคนิคการวิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลภูมิศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา		
สศ203	ภูมิศาสตร์มนุษย์	2(1-2-3)
SS203	Human Geography	
การคิดเชิงพื้นที่ พลวัตของประชากร การกระจายและการย้ายถิ่น แบบรูปและกระบวนการทาง วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานในชนบทและเมือง เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรและ กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา		
สศ221	ประวัติศาสตร์ไทย	3(3-0-6)
SS221	Thai History	
พัฒนาการสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการเมืองการ ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และแหล่งอารยธรรมในประเทศไทย และการประยุกต์องค์ความรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา		
สศ222	อารยธรรมโลก	3(3-0-6)
SS222	World Civilization	
อารยธรรมโบราณของโลกตะวันออกไกลตะวันตกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญา อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกในดินแดนต่างๆ และประยุกต์องค์ความรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา		
สศ231	ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์	3(3-0-6)
SS231	Introduction to Economics	
ศึกษาและวิเคราะห์ธรรมชาติ เป้าหมาย และข้อบ่งชี้ของเศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ระหว่าง ประเทศ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม		

ผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสำคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศรวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

สศ301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)

SS301 Regional Geography

ขอบเขตและแนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาค ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคโลก แบบรูปของการพัฒนาภูมิภาค โลกาภิวัตน์และอนาคตของภูมิภาค ตลอดจนสิ่งแวดล้อมใหม่ สำหรับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

สศ311 กฎหมายพื้นฐาน 2(1-2-3)

SS311 Fundamental Law

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะ ประเภท และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทย

สศ321 ประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงปัจจุบัน 2(1-2-3)

SS321 World History from the 15th Century to the Present

พัฒนาการสำคัญของโลกตั้งแต่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านต่างๆ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจทางทะเล การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม หลักจักรวรรดินิยม ความร่วมมือและความขัดแย้งตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 โลกในยุคสงครามเย็นและยุคโลกาภิวัตน์ และประยุกต์องค์ความรู้สำหรับจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

สศ322 วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2(1-2-3)

SS322 Historical Methodology and Evidence

ความหมาย ความสำคัญ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการและการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทั้งการวิจัยเอกสาร การวิจัยภาคสนาม การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ และประยุกต์องค์ความรู้สำหรับจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

สศ341 พระพุทธศาสนาและศาสนาสาгал 3(3-0-6)

SS341 Buddhism and Universal Religions

พุทธประวัติ ชาวพุทธตัวอย่าง หลักคำสอนของศาสนาพุทธ การปฏิบัติและศาสนพิธี ประวัติศาสตร์และหลักธรรมของศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์และศาสนาเชน วิเคราะห์และเปรียบเทียบความคล้ายกันและความต่างของหลักธรรม และการประยุกต์องค์ความรู้พระพุทธศาสนาและศาสนาสาгалการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

สศ351 การพัฒนาหลักสูตรและวิธีสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5)

SS351 Development of Curriculum and Social Studies Teaching

ศึกษาและวิเคราะห์หลักการศาสตร์การสอนร่วมสมัยกับศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมวิทยา ศึกษาบริบทของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ

เชิงประจักษ์ โดยการออกสำรวจในพื้นที่จริง และวิเคราะห์ข้อมูลและปรากฏการณ์ที่พบเห็น ฝึกปฏิบัติ ออกแบบการปฏิบัติการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนร่วมสมัยและการวัด และประเมินผลตลอดจนปฏิบัติการการสอนในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์สมมติ พร้อมทั้งวิเคราะห์ หลักสูตร การวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงบริบทชุมชน สังคม และ นำผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการฝึกการปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและการ สอนทางสังคมศึกษา

สศ451 สัมมนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 2(1-2-3)

SS451 Seminar on Instructional Social Studies

อภิปรายและวิเคราะห์สภาพและปัญหาการเรียนการสอนสังคมศึกษาในปัจจุบัน แนวคิดและ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง วิเคราะห์และ พัฒนาการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนสังคมศึกษา

### วิชาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก

สศ261 การอนุรักษ์ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

SS261 Resource conservation and environmental management

หลักการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลกและของประเทศไทยที่สำคัญ ผลกระทบต่อ มนุษยชาติ แนวคิดการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และ การจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม

สศ262 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 3(3-0-6)

SS262 Modern Southeast Asia History

ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จากสมัย อาณา นิคม การเป็นเอกราช พัฒนาการในยุคสงครามเย็น ความขัดแย้งและความร่วมมือในภูมิภาคและการ ดำเนินงานของอาเซียน

สศ263 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)

SS263 ASEAN Studies

การศึกษาสาขาวิชาในด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์โดยภาพรวม ความเป็นมาและการรวมกลุ่ม เป็นประชาคมอาเซียน เพื่อความเป็นภูมิภาคในการอยู่ร่วมกันของประชาคมโลก

สศ264 จริยศาสตร์ 2(1-2-3)

SS264 Ethics

พื้นฐานปรัชญา และจริยศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก เกณฑ์การตัดสิน คุณค่าทางจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรม จริยธรรมสำหรับครู จริยธรรมในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันและการประยุกต์ใช้หลักจริยศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ศึกษาและออกแบบการ จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างแรงบันดาลใจในการ เป็นครูที่ดี มีจิตสำนึกต่อชุมชนและสังคม

สศ265	พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง	3(3-0-6)
สศ265	Buddhist Economy and Sufficient Economy	
	<p>ความสำคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ความเข้าใจมนุษย์แบบพุทธ การบริโภค การผลิต การกระจายผลผลิตภายใต้บริบทพุทธเศรษฐศาสตร์ และบทบาทภาครัฐ เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการเข้าใจและการเข้าถึงแก่นของหลักปรัชญาด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน</p>	
สศ266	กฎหมายสำหรับวิชาชีพครู	2(1-2-3)
SS266	Professional Education Law	
	<p>ศึกษาวิวัฒนาการของการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษา สิทธิและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง รูปแบบของการศึกษา และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของไทย</p>	
สศ267	กฎหมายกับพลวัตทางสังคม	2(1-2-3)
SS267	Law and Social Dynamic	
	<p>ศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย และความเข้าใจในบริบททางสังคมและการประยุกต์องค์ความรู้กฎหมายพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสถาบันทางสังคม หลักกฎหมายและระบบกฎหมายของตะวันออกและตะวันตกต่อวิวัฒนาการของสังคมไทยและกฎหมายไทย</p>	
สศ361	การวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมศาสตร์สำหรับสังคมศึกษา	3(3-0-6)
SS361	Analysis of Social Sciences Issues for Social Studies	
	<p>ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์สาระร่วมสมัยเกี่ยวกับ ความสันติ เพศวิถี พลเมืองอาเซียน ครอบครัว สิ่งแวดล้อม พหุวัฒนธรรม และสังคมผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองโลกกับประเด็นร่วมสมัยของโลกหลังโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมโลก เศรษฐกิจโลก ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยการสังเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้เพื่อปรับให้เข้ากับบริบทของสาระสังคมศึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว</p>	
สศ362	วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติทางสังคมศาสตร์	3(2-2-5)
SS362	Research Methodology and Statistics in Social Sciences	
	<p>ปรัชญาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กระบวนทัศน์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ</p>	
สศ363	พัฒนาการของสหรัฐอเมริกาและบทบาทในโลกปัจจุบัน	3(3-0-6)
SS363	Development of the United States of America and Roles in Contemporary World	
	<p>พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคต่างๆ ในโลกปัจจุบัน ผลกระทบการดำเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเชิงนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	

สศ364	บุคลิกภาพ การสื่อสาร และกิจกรรมสำหรับครู	2(1-2-3)
SS364	Personality, Communication, and Activities for Teachers การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการสื่อสารโดยใช้วจนภาษา อวจนภาษา ผ่านการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนมารยาทและการวางตัวในการทำงานและการเข้าสังคมในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู	
สศ365	นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้สำหรับสังคมศึกษา	3(3-0-6)
SS365	Innovation and Learning Resources for Social Studies ศึกษาแนวคิด ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ด้วยทักษะด้าน การเรียนรู้ และคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมประเภทรูปแบบ เทคนิค และวิธีการสอน และเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล สิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสังคมศึกษา	
สศ366	การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิด	3(2-2-5)
SS366	Learning Management of History to Promote Thinking ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด หลักการของประวัติศาสตร์และการคิดรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์ ตลอดจนทฤษฎี แนวคิด หลักการของการจัดการเรียนรู้ และออกแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของผู้เรียน	
สศ367	การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา	3(2-2-5)
SS367	Learning Management in Social Studies ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา วิธีการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศึกษา กระบวนการทัศน์ในการจัดการองค์ความรู้โดยบูรณาการ ออกแบบ สร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและชุมชน	
สศ368	หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษาในสถานศึกษา	3(2-2-5)
SS368	Curriculum and Social Studies Teaching in School ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชั้นเรียนและผู้เรียน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอน กระบวนการเตรียมการสอน การจัดทำแผนการเรียนการสอน การเลือกใช้และพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนตลอดจนฝึกการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา	
สศ369	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน	2(1-2-3)
SS369	English for Classroom Communication ทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน การนำเสนอทั้งการพูดและการเขียน วิธีการสื่อสารในชั้นเรียนด้วยภาษาอังกฤษ ระดับการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน	
สศ461	การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง	2(1-2-3)
SS461	Education for Citizenship มโนทัศน์ของพลเมืองและพลเมืองประชาธิปไตย มโนทัศน์ของความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความยุติธรรมทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สังคม	

พหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ  
ออกแบบการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย กระบวนการสนทนาโสเครตีสและการใช้ประเด็นถกเถียง  
ในการเรียนการสอน บริบทและแนวโน้มของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในสังคมไทย ประชาคม  
อาเซียน และประชาคมโลก

สศ462 พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่และการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 2(1-2-3)

SS462 Development of Modern Society and Social Change Literacy in the  
Digital Age

แนวคิดพัฒนาการสังคมสมัยใหม่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ  
สิ่งแวดล้อมในอนาคต ผ่านการวิเคราะห์และอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจากการพัฒนาเป็นสังคมสมัยใหม่  
ถึงสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล ตลอดจนเสนอแนวทางการ  
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์

สศ463 การจัดการความรู้และการสร้างความรู้ทางสังคมศาสตร์สำหรับสังคมศึกษา 3(3-0-6)

SS463 Knowledge Management and Knowledge Creation in Social Studies for  
Social Studies

เทคนิคการค้นคว้างานวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ การอ่านเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ราย  
วิจัยทางสังคมศาสตร์สู่การจัดการความรู้และการสร้างความรู้ทางสังคมศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน  
ชั้นเรียน

สศ464 ท้องถิ่นศึกษา 2(1-2-3)

SS464 Local Studies

ศึกษาความคิด ความเชื่อ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ  
ลักษณะชุมชนท้องถิ่น สภาพอดีต ปัจจุบัน และปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น  
ในอนาคต และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สศ465 การประเมินทางสังคมศึกษา 3(3-0-6)

SS465 Evaluation in Social Studies

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ประเภทของเครื่องมือวัดทางการศึกษา วิธีการประเมินทาง  
การศึกษา การประยุกต์แนวคิดการวัดและประเมินทางการศึกษาไปกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การคัด  
สรรเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับสังคมศึกษา

สศ466 กิจกรรมพิเศษในโรงเรียน 3(2-2-5)

SS466 Special Activities in School

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน ของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่าย  
ปกครอง ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมในพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ ของ  
ทางราชการ และของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู



นต202	ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2	3(2-2-5)
LA202	English for Lawyer II	
	การใช้คำศัพท์และถ้อยคำสำนวนกฎหมายในภาษาอังกฤษที่ปรากฏในกฎหมายประเภทต่างๆ ศึกษา ค้นคว้าและสังเคราะห์บทความ หนังสือ หรือตำราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	
นต211	กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน	3(2-2-5)
LA211	Property Law	
	ศึกษาความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สินและบุคคลสิทธิ กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม วิเคราะห์การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ การใช้สิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิ สิทธิการครอบครอง ภาระจำยอม ทรัพย์สินสิทธิอื่นๆ วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ	
นต212	กฎหมายว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้	3(2-2-5)
LA212	Obligation Law	
	ศึกษาความหมายของหนี้ วัตถุประสงค์แห่งหนี้ การรับช่วงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิของลูกหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ การเขียน เอกสารสำคัญทางกฎหมายเกี่ยวกับผลและความระงับแห่งหนี้ วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ	
นต213	กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้	3(2-2-5)
LA213	Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate, and Undue Enrichment	
	ศึกษาความหมายของละเมิด วิเคราะห์ความรับผิดชอบอันเกิดจากการกระทำของตนเองหรือของผู้อื่น หรืออันเกิดจากทรัพย์ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด อายุความละเมิด และนิรโทษกรรม การจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ	
นต214	เอกเทศสัญญา 1	3(2-2-5)
LA214	Specific Contracts I	
	ศึกษากฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์สิน และเช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 แนวทางการร่างสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์สิน และเช่าซื้อ วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ	
นต215	เอกเทศสัญญา 2	3(2-2-5)
LA215	Specific Contracts II	
	ศึกษากฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์สิน จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 แนวทางการร่างสัญญาตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์สิน จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ	
นต216	กฎหมายว่าด้วยประกันภัย	2(1-2-3)
LA216	Insurance Law	
	ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต วิเคราะห์สัญญาประกันภัย วิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ	

นต221	กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป	3(2-2-5)
LA221	Criminal Law : General Principles	
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ		
นต222	กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 1	3(2-2-5)
LA222	Criminal Law : Offense I	
บูรพวิชา : นต221 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป		
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ		
นต301	ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและพลวัตทางสังคม	2(1-2-3)
LA301	Thai Legal History and Social Dynamic	
ศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อสถาบันทางกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมายและระบบกฎหมายของตะวันออกและตะวันตกต่อวิวัฒนาการของสังคมไทยและกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่การจัดทำประมวลกฎหมายเป็นต้นมา รวมทั้งการเปรียบเทียบระบบกฎหมายต่างๆ กับกฎหมายไทย เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสถาบันทางสังคม		
นต302	นิติปรัชญาและความยุติธรรม	3(2-2-5)
LA302	Philosophy of Law and Justice	
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานทางกฎหมาย ความเป็นมาและวิวัฒนาการของกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเปรียบเทียบความแตกต่างและวิวัฒนาการกฎหมายระหว่างตะวันออกและตะวันตก การตีความกฎหมาย และปัญหานิติปรัชญาพื้นฐานบางประการ รวมถึงความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรม		
นต311	กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก	3(2-2-5)
LA311	Family Law and Succession Law	
ศึกษาการหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดา มารดา และบุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม ค่าอุปการะเลี้ยงดู การตกทอดแห่งทรัพย์สินมรดก การเป็นทายาท การตัดมิให้รับมรดก การสละมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก การแบ่งทรัพย์สินมรดกหรือส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ การรับมรดกแทนที่ การเป็นทายาทโดยพินัยกรรม แบบและการเขียนพินัยกรรม ผลและการตีความพินัยกรรม ความสมบูรณ์ของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม วิธีจัดการและปັນทรัพย์สินมรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ และอายุความมรดก วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ		
นต312	กฎหมายว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชน	3(2-2-5)
LA312	Partnership, Company and Public Company Law	
ศึกษาลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด โดยเฉพาะสภาพและการจัดตั้งหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้น วิธีการจัดการ การสอบบัญชี การตรวจ การเพิ่มทุนและลดทุน หุ้นกู้ การเลิก การควบเข้าด้วยกัน และการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัท ตลอดจนความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทมหาชนและสถาบันการค้ำอ้นที่สำคัญ การเตรียมเอกสารเบื้องต้นสำหรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ		

นต331	กฎหมายปกครอง	2(1-2-3)
LA331	Administrative Law	
	ทฤษฎีและแนวคิดทางปกครอง หลักปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับรัฐ การบริการสาธารณะ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ลักษณะที่สำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลปกครอง ระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การเขียนคำฟ้องต่อศาลปกครอง	
นต341	กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด	3(2-2-5)
LA341	Law on Bills and Current Account	
	ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การเขียนตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และเช็ค วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ	
นต342	กฎหมายว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์	2(1-2-3)
LA342	Secured Transactions Law	
	ศึกษากฎหมาย ลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 แนวทางการร่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ	
นต351	กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1	3(2-2-5)
LA351	Civil Procedural Law I	
	ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้มาในการประกอบวิชาชีพต่อไป	
นต352	กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2	3(2-2-5)
LA352	Civil Procedural Law II	
	ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการอุทธรณ์ และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้มาในการประกอบวิชาชีพต่อไป	
นต353	ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี	2(1-2-3)
LA353	Judicial System and General Principles of Procedural Law	
	ศึกษาระบบศาลต่างๆ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้มาในการประกอบวิชาชีพต่อไป	
นต354	กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1	3(2-2-5)
LA354	Criminal Procedural Law I	
	บูรณาการ : นต351 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยบททั่วไป การสอบสวน วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้มาในการประกอบวิชาชีพต่อไป	
นต361	กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง	3(2-2-5)
LA361	Public International Law	
	ศึกษาที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ของรัฐ เขตแดนและเขตอำนาจของรัฐ สนธิสัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ การใช้กำลังการสร้างสัมพันธ์	

ระหว่างประเทศ การทำสงครามและความเป็นกลาง ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

นต381 การฝึกงานทางวิชาชีพกฎหมาย 2(0-6-0)

LA381 Legal Internship

การปฏิบัติงานจริงทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

นต431 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 2(1-2-3)

LA431 Labour and Social Security Law

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย หลักกฎหมายแรงงานของประเทศไทยในเรื่องคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การจัดหางาน การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว ตลอดจนแนวทางในการพิจารณาและตีความปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานและกฎหมายประกันสังคม

นต432 กฎหมายภาษีอากร 2(1-2-3)

LA432 Taxation Law

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายภาษีอากร ระบบภาษีอากร หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ การเตรียมและการยื่นแบบภาษี ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล

นต451 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทางกฎหมาย 3(2-2-5)

LA451 Evidence Law and Facts

ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน และบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทางกฎหมาย

นต461 กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล 3(2-2-5)

LA461 Private International Law

ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกด้าน กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคล การได้มาและการสิ้นไปซึ่งสัญชาติไทย กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ

นต471 กฎหมายการศึกษา 2(1-2-3)

LA471 Education Law

ศึกษาวิวัฒนาการของการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษา สิทธิและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง รูปแบบของการศึกษา และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของไทย วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

นต491 สัมมนาปัญหาชุมชนในปัจจุบัน 2(1-2-3)

LA491 Seminar in Current Issues of Community Problems

สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจหรือปัญหาชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคม เพื่อให้การแก้ไขทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย วิธีการและมาตรการซึ่งเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

## วิชาเลือกทางกฎหมาย

นต401	สิทธิมนุษยชน	2(1-2-3)
LA401	Human Rights	
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีของสิทธิมนุษยชน พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน ปณิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สถานการณ์การค้ามนุษย์ วิเคราะห์สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		
นต402	ภาษากฎหมายและการตีความกฎหมาย	2(1-2-3)
LA402	Legal Terms and Interpretation of Law	
การศึกษาลักษณะการใช้ภาษาทางกฎหมาย และการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร และการใช้กฎหมายแบบเทียบเคียง (Analogy) การใช้กฎหมายประเพณี การใช้หลักกฎหมายทั่วไป กรณีศึกษาการตีความเฉพาะเรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและทฤษฎี		
นต421	กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 2	2(1-2-3)
LA421	Criminal Law : Offense II	
บูรพวิชา : นต221 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป,กฎหมายอาญา : นต222ภาคความผิด 1 ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ความผิดของเจ้าพนักงาน วิเคราะห์คำพิพากษากฎีกาที่สำคัญ		
นต422	กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ	2(1-2-3)
LA422	International Criminal Law	
บูรพวิชา : นต361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ศึกษาทฤษฎีในการใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับกรณีระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ประเทศไทยทำกับต่างประเทศ ความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การตำรวจสากล วิเคราะห์กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม		
นต423	อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา	2(1-2-3)
LA423	Criminology and Penology	
ศึกษาลักษณะและสาเหตุของอาชญากรรม สังคมวิทยาเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด ระบบยุติธรรมก่อนการลงโทษ ระบบเรือนจำ ทัณฑสถาน การจัดการศึกษาและการอบรมด้านจิตใจ ตลอดจนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง มาตรการรอกการลงโทษ การพักการลงโทษ และการอภัยโทษ		
นต424	นิติวิทยาศาสตร์	2(1-2-3)
LA424	Scientific Evidence	
ศึกษาวิทยาศาสตร์และศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมายเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ทางในการรวบรวมและพิสูจน์หลักฐานสำหรับการดำเนินคดี การเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางในการชันสูตรศพ		
นต425	การสืบสวนและการสอบสวน	2(1-2-3)
LA425	Criminal Investigation and Arrogation	
ศึกษาสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย ระบบการยุติธรรมในคดีอาญาชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดอาญา มาตรการพิเศษในการคุ้มครองเด็กและสตรี		

นต426	กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2(1-2-3)
LA426	Anti-Narcotic Law	

ศึกษาความหมาย รูปแบบของยาเสพติด ลักษณะความผิดแห่งกฎหมายอาญาอันเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารระเหย กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและแนวปฏิบัติในการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย

นต427	กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	2(1-2-3)
LA427	Anti-money Laundering Law	

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความเป็นมาของการดำเนินการต่อทรัพย์สินที่มีการแปรสภาพ ความหมาย รูปแบบ วิธีการฟอกเงิน สถานที่ฟอกเงิน หลักการสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การรายงานธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด

นต433	กฎหมายการคลัง	2(1-2-3)
LA433	Public Finance Law	

ศึกษาที่มา ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลังนโยบายการเงินและการคลังของรัฐการจัดองค์กรของรัฐทางการคลัง รายได้การก่อหนี้สาธารณะและรายจ่ายของรัฐ วิเคราะห์วิธีการจัดงบประมาณของรัฐ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐการควบคุมการเงินและการคลังของรัฐในรูปแบบต่างๆ

นต434	กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ	2(1-2-3)
LA434	Public Economic Law	

ศึกษาหลักทั่วไปในกฎหมายทางเศรษฐกิจ ความหมาย วิวัฒนาการลักษณะทั่วไปและหลักพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรและการดำเนินการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัฐ วิเคราะห์กรณีการควบคุมและการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ

นต435	กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	2(1-2-3)
LA435	Administrative Procedural Law	

บูรพาวิชา : นต331 กฎหมายปกครอง

ศึกษาความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศไทย แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ความสำคัญ สาธารณประโยชน์และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศไทย ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติราชการ

นต436	กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น	2(1-2-3)
LA436	Local Administration Law	

บูรพาวิชา : นต331 กฎหมายปกครอง

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย การกำกับดูแลและเหนือองค์กร ระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความสัมพันธ์กับรัฐบาล ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นต437	กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ	2(1-2-3)
LA437	Law Relating to Control of the Exercise of State Power	
	ศึกษาระบบการควบคุมการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยสถาบันตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีใช้ศาล และโดยประชาชน วิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสถาบันที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ	
นต441	กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	2(1-2-3)
LA441	Intellectual Property Law	
	ศึกษาที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ รวมทั้งเหตุผลในการให้ความคุ้มครอง ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การเตรียมคำขอ จดทะเบียนและแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์คำพิพากษากฎีกาที่สำคัญ	
นต442	กฎหมายธนาคารและสถาบันการเงิน	2(1-2-3)
LA442	Bank and Financial Institution Law	
	ศึกษาบทบาทของธนาคารและสถาบันการเงิน หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายประกอบธุรกิจของธนาคารและสถาบันการเงิน วิเคราะห์นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมกำกับธนาคารและสถาบันการเงินดังกล่าว	
นต443	กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	2(1-2-3)
LA443	Securities and Stock Exchange Law	
	บูรพาวิชา : นต312 กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน	
	ศึกษาระบบทุน การระดมทุนของบริษัทโดยการออกหลักทรัพย์ ประเภทของหลักทรัพย์ การเตรียมการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การส่งเสริมและควบคุมธุรกิจหลักทรัพย์ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
นต444	กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ	2(1-2-3)
LA444	Bankruptcy Law and Business Rehabilitation	
	ศึกษาวิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ	
นต445	กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนและอุตสาหกรรม	2(1-2-3)
LA445	Investment and Industrial Law	
	ศึกษาสิทธิและหน้าที่ของผู้ลงทุนในประเทศไทย วิเคราะห์นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน รวมถึงการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว สภาพและขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม รวมถึงการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม	
นต446	กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า	2(1-2-3)
LA446	Antitrust Law	
	ศึกษาลักษณะของการผูกขาดทางการค้าและผลกระทบต่อผู้บริโภค วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาด การแบ่งตลาด การรวมหัวของพ่อค้า หรือเจ้าของโรงงาน หรือสมาคมพ่อค้า การตกลงกำหนดราคา หรือปริมาณการผลิต	

นต447	กฎหมายการผังเมือง การควบคุมอาคาร และอาคารชุด	2(1-2-3)
LA447	Town and Country Planning, Building Control, and Condominium Law	
	ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาเมือง กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร กฎหมายอาคารชุด องค์การที่เกี่ยวข้อง วิธีการและมาตรการบังคับทางผังเมืองและควบคุมอาคาร และ ความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่น	
นต452	กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2	2(1-2-3)
LA452	Criminal Procedural Law II	
	ศึกษากระบวนการอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำธรรมเนียม การอุทธรณ์โทษ เปลี่ยนโทษ และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 6 และภาค 7 วิธีพิจารณา ความอาญาในศาลแขวง ตามกฎหมายจัดตั้งและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงเพื่อประยุกต์ใช้ในการ ประกอบวิชาชีพต่อไป	
นต453	กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค	2(1-2-3)
LA453	Consumer Protection Law and Consumer Procedural Law	
	ศึกษาหลักการ เหตุผล และแนวคิดของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเพื่อการ คุ้มครองผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค และความรับผิดชอบที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย วิเคราะห์คดีผู้บริโภค ที่สำคัญ	
นต454	กฎหมายความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน	2(1-2-3)
LA454	Juvenile Delinquency Law and Juvenile Procedural Law	
	ศึกษาปัญหาทางกฎหมาย สังคมวิทยาและจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในการกระทำความผิด แนวทางป้องกันและแก้ไขการกระทำความผิด กฎหมายเกี่ยวกับศาลและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน	
นต455	การบริหารงานยุติธรรม	2(1-2-3)
LA455	Justice Administration	
	โครงสร้างและรูปแบบองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม งานบริหารกระบวนการยุติธรรม ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้มาในการประกอบ วิชาชีพต่อไป	
นต462	องค์การระหว่างประเทศ	2(1-2-3)
LA462	International Organization	
	ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของ สหประชาชาติ และองค์กรต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายบางประการขององค์การระหว่างประเทศใน ภูมิภาคต่างๆ	
นต463	กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ	2(1-2-3)
LA463	International Business Transaction Law	
	ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในแง่การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ได้แก่ การซื้อ ขาย การชำระเงิน การแต่งตั้งตัวแทนทางการค้า การขนส่งสินค้า การประกันภัย การให้สินเชื่อ การป้องกัน ปัญหาที่เกิดจากการปริวรรตเงิน วิเคราะห์กรณีศึกษาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ	

นต464	กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	2(1-2-3)
LA464	International Economic Law	
	ศึกษาบทบาทและความสำคัญของกฎหมายและข้อตกลงที่มีต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนข้ามชาติ ข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากร และการค้า (GATT) บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (IBRD) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และเขตการค้าเสรี (FTA) วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น	
นต465	กฎหมายอาเซียน	2(1-2-3)
LA465	ASEAN Law	
	ศึกษาวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) โดยเน้นไปที่ 3 เสาหลัก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและข้อตกลงอื่นที่สำคัญ รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นและนัยทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน	
นต466	กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน	2(1-2-3)
LA466	International Trade Law in ASEAN	
	ศึกษานโยบายการค้าระหว่างประเทศอาเซียน เขตการค้าเสรี รูปแบบการเปิดเสรีด้านการค้า การบริการ การภาษี อุปสรรคทางการค้า โครงสร้างภาษีศุลกากร กลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าและการบริการในภูมิภาคอาเซียน	
นต467	กฎหมายการขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาคอาเซียน	2(1-2-3)
LA467	Transport and Logistic Law in ASEAN	
	ศึกษาแนวคิด หลักกฎหมาย กฎระเบียบ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกำกับดูแลการจัดการระบบขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้า สัญญาที่เกี่ยวข้อง การประกันภัย รวมถึงการบริหารจัดการระบบขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้า	
นต468	กฎหมายแม่น้ำระหว่างประเทศ	2(1-2-3)
LA468	Law on International River	
	ศึกษาหลักเกณฑ์และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่น้ำนานาชาติ อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ลำนํ้า กฎหมายระหว่างประเทศที่มีใช้เพื่อการเดินเรือ ค.ศ.1997 ความรับผิดชอบของประเทศที่ทำให้แม่น้ำนานาชาติเกิดมลพิษและผลกระทบต่อประเทศที่ร่วมใช้ประโยชน์	
นต472	กฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข	2(1-2-3)
LA472	Law on Medicine and Public Health	
	ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข การควบคุมการแพทย์และสาธารณสุข วิเคราะห์ความรับผิดชอบบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สิทธิของผู้เข้ารับการรักษาและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข	
นต473	กฎหมายพลังงานและปิโตรเลียม	2(1-2-3)
LA473	Energy and Petroleum Law	
	ศึกษาแนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานและปิโตรเลียมของไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์รูปแบบของพลังงานทางเลือก รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและปิโตรเลียม	

นต474	กฎหมายการท่องเที่ยว	2(1-2-3)
LA474	Tourism Law	
ศึกษาวิวัฒนาการของการท่องเที่ยว นโยบายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กฎหมายการท่องเที่ยว กฎหมายเกี่ยวกับมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและสถานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ วิเคราะห์สิทธิและความรับผิดชอบผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น		
นต475	กฎหมายการบันเทิง	2(1-2-3)
LA475	Entertainment Law	
ศึกษาวิวัฒนาการของการบันเทิง องค์กรที่ควบคุมและส่งเสริมการบันเทิง กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการบันเทิงและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการบันเทิง วิเคราะห์ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากธุรกิจการบันเทิง		
นต476	กฎหมายกีฬา	2(1-2-3)
LA476	Sports Law	
ศึกษาวิวัฒนาการของการแข่งขันกีฬา กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและส่งเสริมกีฬาอาชีพ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพทั้งของไทยและสากล วิเคราะห์ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากธุรกิจการกีฬา		
นต477	กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2(1-2-3)
LA477	Conservation of Natural Resource and Environmental Law	
ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เหตุแห่งการเกิดปัญหาสถานะแวดล้อม และผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สังคม ชุมชนและประเทศชาติ นโยบายของรัฐบาล สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อม การดำเนินคดีและการเรียกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนในคดีสิ่งแวดล้อม		
นต478	กฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการสังคม	2(1-2-3)
LA478	Social Security and Social Welfare Law	
ศึกษาลักษณะประวัติความเป็นมาของกฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการสังคมไทย วิเคราะห์รูปแบบการประกันความเจ็บป่วย การประกันความทุพพลภาพ การประกันความชราภาพ การประกันการมรณะ การประกันการว่างงาน นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่บุคคลประเภทต่างๆ		
นต479	กฎหมายการเกษตร	2(1-2-3)
LA479	Agriculture Law	
ศึกษาระบบการถือครองที่ดิน สินเชื่อเพื่อการเกษตร สถาบันการเกษตรกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรพันธสัญญา รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรกรรมของประเทศไทย		
นต481	การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและการอนุญาโตตุลาการ	2(1-2-3)
LA481	Settlement of Commercial Disputes and Arbitration	
ศึกษาลักษณะของการระงับข้อพิพาททางธุรกิจด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักกฎหมาย ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ข้อพิจารณาในการทำสัญญา การเลือกกฎหมาย การทำข้อตกลงและวิธีการ		

ระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องร้องคดี การขอให้รับรองและบังคับตามคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการและคำพิพากษาของต่างประเทศ

นต482 การให้คำปรึกษา การว่าความ การจัดทำเอกสารทางกฎหมายและศาลจำลอง 2(1-2-3)

LA482 Advocacy, Conducting Cases, Writing Legal Documents, and Moot Court

ศึกษาแนวทางในการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์การว่าความ การจัดทำ คำฟ้อง คำให้การ คำร้อง คำแถลง คำบันทึก และเอกสารทางกฎหมายอื่น รวมถึงวิธีการปฏิบัติการทาง กฎหมายในศาล ทักษะของนักกฎหมายในสถานการณ์จำลอง

นต483 การระงับข้อพิพาทนอกศาล 2(1-2-3)

LA483 Alternative Dispute Resolutions

ศึกษาแนวคิด ประวัติ ทฤษฎี แนวปฏิบัติของระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกยุติข้อพิพาทโดยไม่ เข้าสู่กระบวนการศาล ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย การประนีประนอมยอมความ ระบบ อนุญาโตตุลาการ รวมถึงแนวคิดและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงสมานฉันท์ การเบี่ยงเบนคดี การชะลอ การฟ้อง การต่อรองคำรับสารภาพ

นต484 หลักการร่างสัญญา 2(1-2-3)

LA484 Principles of Contract Drafting

ศึกษาหลักการ วิธีการ และปัญหาในการร่างสัญญาประเภทต่างๆ รวมถึงรูปแบบและตัวอย่างของ สัญญาประเภทต่างๆ ที่จำเป็น

นต485 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 2(1-2-3)

LA485 Legal Drafting and Legislative Process

ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการร่างกฎหมาย การใช้ภาษาและถ้อยคำในกฎหมายตลอดจน กระบวนการ นิติบัญญัติของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณา การตรา และการประกาศใช้ พระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น

นต486 การวิจัยทางกฎหมาย 2(1-2-3)

LA486 Legal Research

โครงการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย ทักษะการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย จรรยาบรรณของนักวิจัย

นต487 การวางแผนภาษี 2(1-2-3)

LA487 Tax Planning

ศึกษารูปแบบในการวางแผนภาษีกระบวนการวางแผนภาษี การแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง การวางแผนภาษีและการเลี่ยงภาษี หรือการหนีภาษีตามกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย ต่างประเทศ

นต488 กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม 2(1-2-3)

LA488 Cultural Law

ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทางวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอรูปแบบการ ค้ำครองมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นของนิสิต

นต492 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 2(1-2-3)

LA492 Seminar in Business Law

สัมมนาเหตุการณ์ที่มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นและเป็นที่สนใจของสังคม

นต493	สัมมนากฎหมายอาญา	2(1-2-3)
LA493	Seminar in Criminal Law	
นต494	สัมมนาเหตุการณ์ปัญหาที่มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายอาญาที่เกิดขึ้นและเป็นที่น่าสนใจของสังคม	
นต494	สัมมนาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	2(1-2-3)
LA494	Seminar in Economics Crime	
	สัมมนาปัญหาอาชญากรรมอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจ ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี การเกิดขึ้นของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มาตรการและกลไกของรัฐที่จะดำเนินการกับอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ แนวทางในการป้องกันการเกิดขึ้นซึ่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	
นต495	สัมมนากฎหมายทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	2(1-2-3)
LA495	Seminar in Computer and Information Technology Law	
	สัมมนาปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดหรืออาชญากรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	
นต496	สัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเด็ก สตรีผู้สูงอายุ และผู้พิการ	2(1-2-3)
LA496	Seminar in Law and Policies Concerning Women, Children, and People with Special Needs	
	สัมมนาวิวัฒนาการด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปัญหาเกี่ยวกับ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการของนานาประเทศและมาตรฐานของ องค์การสหประชาชาติ	
นต497	สัมมนากฎหมายกับเพศสภาวะ	2(1-2-3)
LA497	Seminar in Law and Gender	
	สัมมนาถึงปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับเพศวิถี อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเพศ วิถีในปัจจุบัน	
นต498	สัมมนากฎหมายอาเซียน	2(1-2-3)
LA498	Seminar in ASEAN Law	
	สัมมนาเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจและประเด็นข้อปัญหาทางกฎหมายในอาเซียน	
นต499	สัมมนารัฐธรรมนูญประเทศสมาชิกอาเซียน	2(1-2-3)
LA499	Seminar in ASEAN Countries' Constitutional Law	
	สัมมนาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเด็นข้อปัญหาที่น่าสนใจ	

## คำอธิบายรายวิชาโท

### วิชาโทประวัติศาสตร์

ดูในคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

### วิชาโทรัฐศาสตร์

ดูในคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

### วิชาโทสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

ดูในคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา